

มิตรไทย

ถังกมิตร



ไทยนิกร 22 มกราคม 2522

พรรคการเมืองเตรียมตัวเลือกตั้งกันคึกคักในเดือนเมษา เบื้องหลังพรรค. สรีธรรมของเกรียงศักดิ์ มีใครบ้าง พรรคสังคมนิยมก็ไปร่วมกับพรรคแนวร่วมสังคมนิยม ออกมาเป็นพรรคสังคมนิยมไทย -อ่านข่าวเลือกตั้ง หน้า 6

"น้ำมันขาดแคลน คู่กับแพนก็ต้อดับไฟ" เพลงนี้จะกลับมาดังอีกครั้งหรือเปล่า -อ่านข่าวเศรษฐกิจ หน้า 7

รัฐบาลไทยยังคงรับรองรัฐบาลพลพคอยู่ .. เวียดนามว่าไทยให้เงินล่าเสียงอาวุธผ่านไทยไปช่วยพลพค นายกรัฐมนตรี เกรียงศักดิ์ และมรว. ศักดิ์ทิพย์ ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ในกัมพูชา -มีรายละเอียดในข่าวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หน้า 3

พลเอกเกรียงศักดิ์เดินทางไปเยือนญี่ปุ่น อังกฤษ อเมริกา เจรจาเรื่องอะไรบ้าง ใครประท้วงบ้าง -อ่านได้จากหัวข้อข่าวใหม่ ชาวไทยในต่างประเทศ หน้า 5

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ กล่าวว่า "ไม่เห็นด้วยกับขบวนการอำเภอกัดหัวผก. เสียงบประมาณ..." พร้อมคำสัมภาษณ์สั้น ๆ จากนายอำเภอยอดเยี่ยมปี 2520 ตองเปิดไปอ่านข่าวในวงการบริหาร หน้า 9

ผู้ลี้ภัยจากอินโดจีนกำลังทะลักเข้าประเทศไทยเป็นหมื่น ๆ รัฐบาลไทยทำอะไรกับผู้ลี้ภัยเหล่านั้น -มีรายละเอียดอยู่ในข่าว สิทธิมนุษยชน หน้า 8

นโยบายพคท. ที่เพิ่งประกาศออกมามีอะไรบ้าง .. รัฐบาลไทยทำอะไรกับผู้ลี้ภัยเหล่านั้น -มีรายละเอียดอยู่ในข่าว การสู้รบ หน้า 11

มาตรา 200 เริ่มใช้ประหารชีวิตนักโทษอีกแล้ว มีใครโดนบ้าง อ่านได้จากข่าว อาชญากรรม หน้า 11

ถอนใบอนุญาตการเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์.. สันติบาลเรียกบรรณาธิการนสพ. ไปเตือน.... ฐานที่มันปฏิวัติก็พิมพ์หนังสือ อ่านข่าว สื่อมวลชน หน้า 10



จดหมายจากคนไทยในคบาย

มิตรไทยฉบับที่ 14 ผมได้รับแล้วขอบคุณมาก แบบสอบถามจะส่งตามมากับ เพราะหนังสือต้องเวียนอ่านกันหลายคน ขณะนี้คนไทยที่นั่นกำลังสนใจอ่านมิตรไทยกันมากขึ้น ที่สนามบินคบายมีคนไทยมาทำงานก่อสร้าง โรงแรม และอื่น ๆ ประมาณ 400 คน มีหัวหน้างานที่เป็นคนไทยด้วยกัน ถือโอกาสที่รักใคร่แทบทุกอย่าง เช่นวิธีส่งเงินกลับบ้าน เขาจะให้คนงานที่ไม่วิธีส่งเงินนำเงินมาเข้าบัญชีของเขา แล้วเขาส่งมาเข้าบัญชีของญาติหรือเมียเขาเองในกรุงเทพฯ และ คนงานขอให้เขียนจดหมายบอกญาติให้ไปรับเงินกับญาติหัวหน้างาน โดยเขาจะหักค่าพยาบาล 2 ทอ คือ ตอนเอาเงินเข้าบัญชีที่คบาย และตอนที่ญาติคนงานมารับเงินที่กรุงเทพฯ คนงานส่วนใหญ่มาจากชนบทในประเทศไทย ซึ่งไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษ คนงานที่มาทำงานที่นั่นจะเสียค่านายหน้าที่กรุงเทพฯ คนละ 2 หมื่นบาท จึงจะไ้มาทำงาน บางคนต้องขายที่ ขายนา เพื่อจะไ้มาทำงานที่นั่น

คนไทยที่นั่นเวลาถูกโกงโดยคนอาหรับ หรือมีเรื่องอื่น ๆ ก็ไม่สามารถไปร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือจากใครไ้ ต้องพยายามหลีกเลี่ยง บางคนก็ถูกบิศพวิวิสัยดูว่าจ้างเช่น สัญญาที่เมืองไทยให้มาทำงานเป็นพ่อครัว แต่พอมาถึง เขาจับไปต้อน บางคนมาถึงแล้วนายหน้าไม่ยอมจ่ายค่าเครื่องบินกลับให้และหางานทำก็ไ้ไม่ได้ เงินเดือนที่ไ้รับก็ไ้ไม่เงินไปตามสัญญา

หนังสือพิมพ์หรือข่าวสารที่หัวหน้างานเอามาขาย ก็ราคาแพงมาก แต่ก็ขายหมดเพราะคนงานต้องการอ่านข่าวสารจากบ้านเมืองตัวเอง มิตรไทยจึงเป็นประโยชน์ต่อพวกผมมาก

ไม่ทราบว่ายังมีมิตรไทย ฉบับที่ 5 และ 6 เหลืออยู่หรือไม่ ผมอยากอ่าน ตอนนี้ผมยังไ้ไม่สามารถส่งเงินไ้ ต้องรออีกประมาณ 1 เดือน จึงเขียนจดหมายนี้มายืนยันว่ผมต้องการอ่านมิตรไทยต่อไป

คำย่อ

- ผกค. -ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
 - พทท. -พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
 - ทปท. -กองทัพปลดแอกประชาชนไทย
 - สปท. -วิทยุเสียงประชาชนไทย
 - กอ.รมน. -กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
 - ปปป. -คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการประพฤติมิชอบในวงราชการ
 - IHT -International Herald Tribune
 - FEER -Far Eastern Economic Review
 - SWB -Summary of World Broadcasts
- ของ BBC

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ไทยยังรับรองรัฐบาลนายพลพท วิทยุทัพบกประชาธิปไตย ออกอากาศเมื่อวันที่ 26 มค.22 (ที่พิมพ์ใน SWB 1 กพ.22)ว่า พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ โกลดลาในที่ประชุมสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 22 มค.22 ว่า ไทยยังคงรับรองรัฐบาลของทัพบกประชาธิปไตย ภายใต้การนำของนายกรมท.พลพท

นายRobert Whyment เขียนลงในสพ. The Guardian เมื่อวันที่ 17 กพ.22 เวียดนาม ลาว สหภาพโซเวียต และอีกหลายประเทศในเครือของสหภาพโซเวียต ได้รับรองรัฐบาลใหม่ของทัพบกภายใต้การนำของนายเอง สัมริน ส่วนองค์การสหประชาชาติยังคงรับรองรัฐบาลนายพลพทอยู่

SWB 13 กพ.22 โค้ดพิมพ์รายงานจากวิทยุสิงคโปร์มีความว่า นายกรัฐมนตรี ประชานคณะกรรมาการวิทยุและโทรทัศน์แห่งเวียดนามได้ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวมาเลเซียว่า เวียดนามจะไม่รุกรานทางทหารของประเทศในอาเซียน แต่จะปฏิบัติการเพื่อประกันสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคนี้

เวียดนามว่าไทยยอมให้จีนช่วยพลพท เมื่อวันที่ 10 กพ.22 วิทยุฮานอย(ที่พิมพ์ในSWB 12 กพ.22) อ้างถึงนสพ. New York Times ว่า แหล่งข่าวกรองของสหรัฐสืบข่าวได้ว่าผู้คุมอำนาจของไทยยอมให้จีนล่าเสียงอาวุธอย่างลับ ๆ ไปช่วยกลุ่มนายพลพท-เอียงซารี โดยส่งยานทางทะเลและทางสนามบินไทย หนังสือพิมพ์ดังกล่าวยังได้อ้างคำของนายเค็ง เจียว มิง ซึ่งกล่าวในระหว่างการประชุมสหรัวว่าจีนจะส่งอาวุธไปช่วยรัฐบาลพลพทแน่นอนโดยล่าเสียงทางเรือผ่านไทย อย่างไรก็ตามก็พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ได้ปฏิเสธข่าวดังกล่าวที่หาแย้งบขาว อย่างเป็นทางการแล้ว

นอกจากนี้พลโทสม ชิตพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนึเทศองบัญชาการทหารสูงสุดได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่ 15 กพ. 22 ว่า ไม่มีการขนส่งอาวุธหรือความช่วยเหลือจากจีนไปยังกลุ่มนายพลพทโดยผ่าน ไทยตั้งแต่ที่เจ้าสีหนุกลาวแตกออกจาก (วิทยุแห่งประเทศไทย 15 กพ.22 ที่พิมพ์ใน SWB 17 กพ.22)

เกรียงศักดิ์ คึกฤทธิ์ พุดถึงสถานการณ์ในกัมพูชา สำหรับสถานการณ์ไทย-กัมพูชานั้น มติชน 23 มค.22 รายงานว่า พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ได้ให้สัมภาษณ์หลังจากการเดินทางกลับจากเหตุการณ์ตามชายแดนกัมพูชา ไม่นานเป็นหวงนัก ทหารมีกำลังใจที่ประชาชนอยู่กันเป็นปกติสุข และที่มีข่าวว่าเสลิกอปเตอร์ไทยบินเขาไปช่วยเหลือนั้นไม่ใช่ของไทยแน่ เพราะไทยคงรักษาความเป็นกลางให้ดีที่สุด ไทยไม่ต้องการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการรบภายในของกัมพูชา

ส่วนการที่มีผู้วิจารณ์ว่า ที่ประธานาธิบดีคาร์เตอร์แห่งสหรัฐ กล่าวว่าจะไม่ให้เวียดนามเข้าแทรกแซงไทยเพราะจะทำให้สนามบินอุดะเภากันซีพั้น พลเอกเกรียงศักดิ์ชี้แจงว่า ไทยไม่ต้องการให้ต่างชาติเข้ามา ถ้าจะสนับสนุนโค๊กเฉพาะในแง่เศรษฐกิจ การเมืองและคานเครื่องมืยต่าง ๆ เพื่อให้ไทยยืนอยู่บนขาของตนเองได้ และไม่เชื่อว่าจะมีประเทศใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับไทย

นอกจากนี้ นาย Robert Whyment ผู้สื่อข่าวสพ. The Guardian (24 กพ.22) ได้ไปสัมภาษณ์มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ซึ่งพุดถึงเรื่องนี้ว่า การที่จีนบุกเวียดนามคราวนี้เป็นกรณีเวียนเวียนไม่ใหญ่และแคบขยหายอำนาจอีก ทั้งยังเป็นการทำตัวเป็นคุ้มกันประเทศเพื่อนบ้านต่าง ๆ ที่อาจตกเป็นทิวโคมิโนตัวต่อไปอีกควย มรว.คึกฤทธิ์หาความถึงการเจรจากับนายเค็ง เจียว มิง เมื่อคราวที่นายเค็ง เยือนกรุงเทพฯ ในเดือนพย.ศกก่อนควยว่า นายเค็งกล่าวว่าจะไม่อยู่เฉยหากไทยตกเป็นเป้าของการรุกรานของเวียดนาม มรว.คึกฤทธิ์กล่าวอีกว่า คนไทยคงจะพอใจให้สหรัฐเป็นตำรวจเฝ้ามากกว่าจีน เพราะจีนยังไม่สามารถสร้างความสำเร็จใดให้สหรัฐ เวียดนามเองก็ยังไม่เข้มแข็งพอที่จะบุกไทยแม้จะต้องการทำ และการกระทำของจีนก็สร้างความกดดันให้กับกองกำลังและเศรษฐกิจของเวียดนามเพิ่มขึ้นอีก

เกรียงศักดิ์และคณะท่องเที่ยว

ญี่ปุ่น พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ นายกรัฐมนตรี และคณะเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 16-19 มค.22 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ปรึกษากับนายโฮอิรอนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ถึงสถานการณ์ในอินโดจีน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ทางวิชาการ ส่วนผลของการเจรจาเกี่ยวกับเงินเขนเคเรคคครั้งที่ 6 นั้น นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่า ญี่ปุ่นพร้อมที่จะให้เคเรคคเพื่อการพัฒนาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นสี่หมื่นหกพันล้านเยน (เป็นเงินไทยประมาณ 4,800 ล้านบาท) ในการสร้างทางควนสายบางนา-ท่าเรือ การขยายท่าอากาศยานดอนเมือง โครงการไฟฟ้าควนลและโครงการอื่น ๆ ที่รัฐบาลทั้งสองได้หารือกันแล้ว นอกจากนี้นายโฮอิรายังได้แสดงเจตจำนงของรัฐบาลญี่ปุ่นที่จะให้เงินเคเรคคแก่ไทยอีกเป็นเงินหนึ่งหมื่นสี่พันล้านเยน (เป็นเงินไทยประมาณ 1,480 ล้านบาท) เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาหมู่บ้านในชนบทของไทยควย ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นเห็นว่า เป็นโครงการที่สำคัญอย่างยิ่ง (ข่าวไทย 11 กพ.22)

อังกฤษ ท่อจากญี่ปุ่น พลเอกเกรียงศักดิ์และคณะได้เดินทางมาเยือนอังกฤษ ระหว่างวันที่ 2-4 กพ.22 พลเอกเกรียงศักดิ์ได้เข้าพบ นายเจมส์ แคลาแดน นายกรัฐมนตรี อังกฤษ และเจรจาเรื่องความร่วมมือระหว่างไทย-อังกฤษ และสถานการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นอกจากนี้ยังมีการเจรจาระหว่างผู้แทนของทั้งสองประเทศเรื่องการส่งเสริมการลงทุนในไทย การพัฒนาพลังงานธรรมชาติและการใช้พลังงานนิวเคลียร์ด้วย (ข่าวไทย 11 กพ.22)

สหรัฐอเมริกา วิทยุแห่งประเทศไทยออกอากาศเมื่อวันที่ 7 กพ.22 (ที่พิมพ์ใน SWB 10 กพ.22) รายงานสุนทรพจน์ของนายคาร์เตอร์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ที่กล่าวถึงรองพลเอกเกรียงศักดิ์ นายกรัฐมนตรีไทย และคณะ ในการเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 4 กพ.ว่า สหรัฐมีความสนใจและมีความผูกพันอย่างลึกซึ้งต่อความมั่นคง เสรีภาพ และความปลอดภัยของประเทศไทย ทั้งรู้สึกซาบซึ้งอย่างยิ่งต่อความเข้มแข็งของประเทศไทยในการรักษาไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชน ความสำเร็จของประเทศไทยในการต้อนรับและดูแลผู้ลี้ภัยกว่าหนึ่งแสนสี่หมื่นคน

พลเอกเกรียงศักดิ์ กล่าวต่อว่า ในระหว่างเหตุการณ์ปัจจุบันที่อยู่ในอินทราญนี้ ไทยมีความมั่นใจว่า ความเข้มแข็งและอดทน จะทำให้ประชาชนไทยสามารถต่อสู้กับปัญหาที่ท้าทายได้ทุกปัญหา ไทยยังมั่นใจอีกว่าสหรัฐและประเทศส่วนใหญ่ในโลกสนับสนุนและให้การช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือของสหรัฐในทางวัตถุและจิตใจนั้นเป็นสิ่งจำเป็นต่อสันติภาพของโลกด้วย

นาย Stephen Barber เขียนใน FEER 16 กพ.22 ถึง วิธีการของพลเอกเกรียงศักดิ์ ในการป้องกันผลกระทบระเหือนกอบกอบภูมิในซึ่งอาจมีต่อไทย ว่า ประธานาธิบดีคาร์เตอร์กล่าวกับนายกรัฐมนตรีไทยถึงความผูกพันอย่างลึกซึ้งต่อความมั่นคงของไทยภายใต้ข้อตกลงสนธิสัญญาปี 1954 ซึ่งความเสียหายของเจ้าหน้าที่สหรัฐนั้น ไทยอยู่ในระหว่างอินทรายอย่างร้ายแรง เนื่องจากอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามระหว่างเวียดนามกับรัฐบาลนายพลพทในกัมพูชาได้ เพราะนายเติง เจียว บิง รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเพิ่งกลับจากการเยือนสหรัฐ ก่อนที่คณะของนายกรัฐมนตรีไทยจะไปถึง ไทยยอมรับอย่างเปิดเผยว่าจีนกำลังดำเนินอาวุธยุทธโฆปกรณ์ ให้กับฝ่ายจรบพทของนายพลพท เพื่อต่อต้านกองกำลังจากฮานอย โดยลำเลียงผ่านทางไทย เรื่องนี้อาจทำให้ฮานอยถือเป็นโอกาสที่จะโจมตีเส้นทางลำเลียงความเหือกเขาชายแดนไทยกับพท

พลเอกเกรียงศักดิ์ กล่าวกับนายคาร์เตอร์ว่า อยากจะเห็นความร่วมมือในการพัฒนาแสนยานุภาพทางทหารระหว่างไทย-สหรัฐ เพราะถึงแม้ว่าไทยจะได้รับเงินช่วยเหลือจากสหรัฐเป็นเงิน 30 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเร็ว ๆ นี้ ก็ยังไม่พอสำหรับการซื้อเครื่องบินขับไล่ จรวดต่อสู้รถถัง และรถถังตามฝ่ายไทยต้องการ อีกประเด็นหนึ่งที่ฝ่ายไทยมีความหนักใจในขณะนี้คือความช่วยเหลือจากสหรัฐในด้านการสนับสนุนโคจีนในประเทศไทย ซึ่งสหรัฐตกลงจะรับผู้ลี้ภัยอีก 50,000 คนภายในเดือนเมษายนนี้ พร้อมกับแสดงความจำนงว่า จะสามารถรับโคจีนจำนวนมากในภายหลัง

นาย Richard Nations เขียนรายงานจากกรุงเทพฯ ที่พิมพ์ใน FEER ฉบับเดียวกันว่า ความช่วยเหลือทางทหารที่พลเอกเกรียงศักดิ์ต้องการนั้นมีความจำเป็นยิ่ง แหล่งข่าวกล่าวว่าการขยายกำลังกองทัพอีก 20 กองพัน คือเพิ่มขึ้นถึงหนึ่งในสามที่มีอยู่ในขณะนี้ หากทางวอชิงตันตกลงที่จะจัดหาอาวุธยุทธโฆปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อรับการขยายกองทัพ ก็จะสามารถทำให้พลเอกเกรียงศักดิ์ได้รับการสนับสนุนจากพวกนายพลต่าง ๆ แท้ก็คงของสละเงินที่จะใช้ในการปฏิรูปสังคมที่พลเอกเกรียงศักดิ์ได้ให้สัญญาว่า เป็น "ปีแห่งชาวนา" มาใช้จ่ายในการทหารแทน

นาย Nations กล่าวอีกว่า สิทธิมนุษยชนไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับประธานาธิบดีคาร์เตอร์เสียแล้ว เพราะการรุกรานของเวียดนามในกัมพูชาได้ทำให้เรื่องนี้ลดความสำคัญลงไปอีกสำหรับอาเซียอาคเนย์ เพราะขณะนี้วงการระหว่างประเทศมองเวียดนามว่าเป็นพวกนอกคอกแล้ว จึงมีการคาดหมายว่าสหรัฐจะมุ่งมาสนใจการที่ไทยยอมรับผู้ลี้ภัยที่หนีจากลัทธิคอมมิวนิสต์ในอินโคจีน โดยลืมสนใจทฤษฎีคอมมิวนิสต์ฉบับล่าสุด ที่คือทานและเพิ่มอำนาจอย่างกว้างขวางและไม่เป็นธรรมอยู่แล้วของรัฐบาลไทย ในการคน จับกุมและคุมขังประชาชน

วิทยุสมท. ออกอากาศเมื่อวันที่ 8 กพ.22 (ที่พิมพ์ใน SWB 13 กพ.22)ว่า การที่ซุนตึกเกรียงศักดิ์และคณะไปเยือนสหรัฐในวันที่ 4 กพ.22 นี้ ก็เพื่อรายงานเหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย พร้อมกับรับคำสั่ง รวมทั้งขอเงินและรับอาวุธจากเจ้านาย นอกจากนี้ยังได้เชื่อเชิญนายทุนผูกขาดจากอเมริกา มาเพิ่มการลงทุนในในประเทศไทยอีก

การพยายามของซุนตึกเกรียงศักดิ์ ในการปรับปรุงภาพพจน์ของรัฐบาลล้มเหลวลง เนื่องจากนักศึกษาไทยไม่เชื่อว่า รัฐบาลจะใช้จ่ายเงินไปเพื่อพัฒนาการเกษตร ทั้งนี้เห็นได้จากกรนำเงินเหล่านี้มาซื้ออาวุธสำหรับปราบปรามประชาชน นักศึกษาขังโควิพากษ์วิจารณ์รัฐประหารว่าเป็นฉบับที่เลวที่สุด เพราะขบวนการนายกรมท.ไม่ตองมาจากการเลือกตั้ง และยังมีมาตราอื่น ๆ ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยรวมอยู่ด้วย ซุนตึกเกรียงศักดิ์คงต้องประสบกับการต่อต้านจากชาวไทยและนักศึกษาในที่อื่น ๆ อีก

กัมพูชา กับ พท. นอกจากนี้พลเอกเกรียงศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 22 มค.22 ว่า (วิทยุแห่งประเทศไทย 22 มค.22 ที่พิมพ์ใน SWB 24 มค.22) ว่าไม่ตองหวังสถานการณ์ชายแดน สิ่งที่น่าหวงคือพท. ซึ่งขณะนี้กำลังมีปัญหามาก เพราะขาดแคลนอาวุธ เงินและความช่วยเหลือ จึงลคปฏิบัติการณ์อย่างลง ทุนโคสั่งให้ทหารเร่งปราบปรามคอมมิวนิสต์แล้ว และขณะเดียวกันก็เพิ่มความช่วยเหลือให้กับประชาชนด้วย

ส่วนผลกระทบระเหือนที่มีต่อพท. เนื่องจากเหตุการณ์ในกัมพูชานั้น ไทยนิกร 5 กพ.22 วิจารย์ว่า ผู้นำกัมพูชาคนใหม่ซึ่งมีเวียดนามสนับสนุน คงจะไม่ยอมรับพท. ซึ่งอยู่โคอิทธิพลจีน ฉะนั้นการปฏิบัติงานของพท.ในเขตอีสานใต้ที่ติดกับชายแดนกัมพูชาจะคงถูกบีบบังคับจากผู้นำกัมพูชาใหม่ ตักความช่วยเหลือไม่ให้โคจีนแดนนั้นเป็นที่พึ่งพิงต่อไป นอกจากนี้ไทยนิกร 29 มค.22 รายงานว่าในเดือน

มค. 22 นั้น เวียดนามได้ยื่นข้อเสนอต่อพท. ใหญ่แห่งพท. และนักเรียนไทยที่พท. ส่งไปเรียนด้านเทคนิค เดินทางออกจากเวียดนาม
ต่อมาไทยนิกร 19 กพ. 22 รายงานข่าวเพิ่มเติมว่า ลาวศักดิ์สัมพันธ์กับพท. แล้ว

ชาวไทยในต่างประเทศ

คนไทยในอังกฤษประท้วงเกรียงศักดิ์ ระหว่างวันที่ 2-4 กพ. 2522 พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์พร้อมด้วยภริยา และรัฐมนตรี
ชาวจาการ์ชั้นผู้ใหญ่ เดินทางมาลอนดอน เพื่อพบปะกับนายกรัฐมนตรีอังกฤษนายเจมส์ แคลลาแฮน และในตอนค่ำของวันที่ 2 กพ. ทาง
สถานทูตไทยได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองแก่นายกรัฐมนตรีและคณะ มีคนมาร่วมงานคืนนั้นประมาณ 200 คน (คณะของนายกรัฐมนตีทั้งหมด
ประมาณ 70 คน) ในเวลาเดียวกันนั้นเอง ได้มีกลุ่มคนประมาณ 40 กว่าคน ส่วนใหญ่สวมหน้ากากมิดชิด เดินทางมาหาผู้คนที่หน้าสถาน
ทูต โดยถือป้ายเขียนเป็นภาษาไทยและอังกฤษ พร้อมคบเพลิงสว่างไสว ขอความในป้ายที่ถือมา ส่วนใหญ่เน้นเรื่องสิทธิมนุษยชน และ
ความไม่เป็นประชาธิปไตยของรัฐธรรมนูญ เช่น "รัฐธรรมนูญของเป็นประชาธิปไตย" "ปล่อยสภาพและเพื่อน" "ปล่อยครอบครัวและเพื่อน
เพื่อน" "เอาเงินซื้ออาวุธมาซื้อชาวไทคนจนกิน" "นายกควรมารจากการเลือกตั้ง" "มาตรา 200 ก็คือมาตรา 22" ในขณะที่ยืนอยู่
ก็มีการตะโกนคำว่า "ประชาธิปไตย" เป็นระยะ นอกจากนี้ยังมีการแจกจ่ายแถลงการณ์ ซึ่งพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แก่
บุคคลทั่วไปและเจ้าหน้าที่สถานทูต ในแถลงการณ์กล่าวถึงเหตุผลที่กองทัพรัฐบาลเกรียงศักดิ์เป็น 4 ข้อใหญ่ ๆ (1) รัฐธรรมนูญ
จำกัดสิทธิความเป็นประชาธิปไตยของประชาชนยิ่งกว่ารัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2514 ของจอมพลถนอม (2) รัฐบาลไม่สามารถประกันความ
ปลอดภัยของผู้จะสมัครรับเลือกตั้งใด (กรณีนายเยี่ยมศักดิ์ หลิมสมบุรณ์ อดีตสส. ถูกสังหารเมื่อวันที่ 11 มค. 22)
(3) ประเทศไทยยังมีนักโทษการเมืองนับพัน (4) ร่างพรบ. การกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ฉบับใหม่จำกัดสิทธิประชาชน
ผู้สื่อข่าวพิเศษไทย 2 กพ. 22

ประท้วงที่อเมริกา หลังจากการเยือนลอนดอนแล้ว พลเอกเกรียงศักดิ์ก็เดินทางไปยังอเมริกา แห่งที่สองที่นายกาจะคงไปตาม
หมายกำหนดการคือเมืองลอสแอนเจลิส ปรากฏว่าคนไทยที่นั่นเป็นจำนวนมากประมาณ 3-4 พันคนไม่พอใจ นายกาและคณะ เนื่อง
จากโคจิกใหญ่แทนคนไทยเขาพบได้เพียง 100 คน ทำให้สมาคมและกลุ่มคนไทยหลายกลุ่มถึงกับยื่นหนังสือประท้วง หนังสือพิมพ์ไทยใน
ลอสแอนเจลิสหลายฉบับเช่น นสพ. เสรีชน โคลงบทความและบทวิจารณ์อย่างกว้างขวาง วุจการจำกัดจำนวนคนเขาพบเช่นนั้นเป็นการ
กีดกันมีโทษคนไทยได้เขาพบหัวหน้ารัฐบาล การที่ทหาร เมืองของนสพ. ฉบับหนึ่งลงภาพล้อและข้อความว่า "ให้โอกาสพวกเราโคจิกบ้างสิ"
และมีการวิจารณ์ว่าสถานที่พบปะควรจะเป็นที่สาธารณะหรือตามโรงแรมก็ได้ เพราะบ้านรับรองนั้นแคบเกินไป

สยามนิกร 20 กุมภาพันธ์ 22

ประท้วงที่ญี่ปุ่น เมื่อพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เดินทางไปเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการนั้น นสพ. Ashahi News
ฉบับวันที่ 19 มค. สกนัรายงานวว่า ตัวแทนขององค์การนิโทษกรรมสากล สาขาโตเกียว ได้ยื่นหนังสือผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทย ขอ
เข้พบนายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องให้ปล่อยนักโทษการเมือง คือครูคุม ฅกการรอง โภยระบวาคครูคุม ถูกเจ้าหน้าที่ทองถิ่นกั้น
แกลง เพราะเขารวมการประท้วงสภาตำบลที่ฉอราษฎรบังหลวง

ฅ กลางกรุงโอซากา ตอนค่ำวันที่ 19 ตัวแทนจากกลุ่มต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการสมานฉันท์ประชาชนไทย คณะกรรมการสมาน
ฉันท์ป่าเลสไต้และกลุ่มสมานฉันท์ประชาชนอาฟริกา ประมาณ 30 คน เดินทางมาคัดค้านการมาเยือนญี่ปุ่นของพลเอกเกรียงศักดิ์และ
เรียกร้องให้ปล่อยนักโทษการเมืองทั้งหมด ขณะเดียวกันก็โคประกาศต่อต้านรัฐบาลญี่ปุ่นให้เงินกู้แก่ไทย เพราะถือว่าเป็นการสนับสนุน
รัฐบาลเผด็จการ และสนับสนุนการปราบปรามประชาชนไทยโดยตรง ข้ารายยังเป็นการครอบงำทางเศรษฐกิจของจักรวรรดินิยม
โคโดยตรงควย เมื่อขบวนมาถึงหน้าสถานกงสุล ได้มีการอ่านประกาศแถลงการณ์ ก่อนที่จะสลายตัวไป

สปท. ฉบับที่ 62 5 กพ. 2522

แนวร่วมต่อต้านเผด็จการไทยในสวีเดน เมื่อวันที่ 20 กพ. ศกนี้ ที่สตอกโฮล์ม แนวร่วมฯ ได้ออกแถลงการณ์ให้มีการปล่อยตัวนักโทษคดี
สุรินทร์ และนักโทษการเมืองอื่น ๆ ทั้งหมด พร้อมกับเผยแพร่ปัญหาเกี่ยวกับเมืองไทย จักพิมพ์แถลงการณ์กล่าวถึงสภาพสิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทย และในท้ายของแถลงการณ์ได้เรียกร้องให้ขสนใจเรื่องนี้ส่งจดหมายเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรี พระเจ้ายูหัวและ
สถานทูตไทยในกรุงสตอกโฮล์ม นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองไทยที่มหาวิทยาลัยสตอกโฮล์มด้วย

แนวร่วมฯ ยังมีโครงการออกแจกใบปลิว แถลงการณ์ และเรียโรเงินสนับสนุน การทำงานตามสถานที่สาธารณะต่าง ๆ เช่น
สถานีรถไฟโตคิน ตามจัตุรัสใหญ่ ๆ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากรานหนังสือและองค์การที่ขึ้นอยู่กับพรรคการเมืองในสวีเดนมากกว่า 20
แห่ง การแถลงคำควาจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ศกนี้ ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม

สปท. ฉบับที่ 62 5 กพ. 2522

เลือกตั้ง

กฎหมายเลือกตั้งบ้านสภาแล้ว ในที่สุดพบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งราชการพิจารณาของสมาชิกสภาที่บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 22 โดยปัญหาในมาตรา 18 เกี่ยวกับสิทธิของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีบิดาเป็นคนต่างดาว โดถูกหยิบยกขึ้นมาทบทวนใหม่ มาตรานี้มีกำหนดว่า บุคคลผู้มีสัญชาติไทยซึ่งบิดาเป็นคนต่างดาวจะเป็นผู้สมัคร โดคองมีคุณสมบัติสอบไล่ได้ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือมัธยมศึกษาปีที่ 3 และต้องเคยรับราชการทหาร หรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตำแหน่งประจำแผนกหรือเทียบเท่ามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดมีผู้ไม่เห็นด้วยกับมาตราดังกล่าวนี้ นายชนะ รุ่งแสง เห็นว่าเป็นมาตรารุนแรงหรือหนักไป มีผลกระทบกระเทือนต่อกฎที่ส.ที่มีบิดาเป็นคนต่างดาว พลเอกทวี สนั่นยิ่งยศ อยุธยา ไม่เห็นด้วยเพราะจะเป็นการสร้างความแตกแยกในหมู่มคนไทย และไม่ควรจะไปคัดสิทธิเขา

ภายหลังจากที่โคพิจารณาทบทวนแล้ว สมาชิกลงมติด้วยคะแนน 113 ต่อ 4 ให้อันม. 18 ตามร่างเดิมของรัฐบาล คือ ผู้สมัครที่มีบิดาเป็นคนต่างดาวจะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็นสส. โคจะคงมีคุณสมบัติจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 หรือ มศ. 5 หรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสอบไล่ได้ไม่ต่ำกว่าชั้นปริญญาตรีอย่างหนึ่งอย่างใดเท่านั้น

ภายหลังจากที่ประชุมโคจบการพิจารณาวันที่ 2 แล้ว ในการพิจารณาในวาระที่ 3 ปรากฏว่าสมาชิกลงมติเป็นเอกฉันท์โคกฎหมายเลือกตั้งประกาศใช้ โคสาระสำคัญของมาตราที่ 30 กำหนดโคค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั้งหมดไม่เกินคนละ 3 แสน 5 หมื่นบาท มาตรา 35 ห้ามผู้สมัครจักษยานพาหนะว่าผู้มีสิทธิลงคะแนนไปยังที่เลือกตั้ง

เรียบเรียงจาก บ้านเมือง 20, 31 ม.ค. 22

จำนวนสส. นายวิญญู อังคณาภิษ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เผยจำนวนสส. ในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ว่าทั้งหมดประมาณ 301 คน มากกว่าเมื่อปี 2519 จำนวน 22 คน จังหวัดที่มีสส. มากที่สุดโคแกงกรังเทพา มี 32 คน รองลงมาโคนครราชสีมา 12 คน และอุบลราชธานี 10 คน

สยามนิกร 23 ม.ค. 22

ความเคลื่อนไหวของพรรคการเมือง เมื่อวันที่ 3 กพ. ศกนี้ พรรคประชาธิปไตย โคมีการประชุมผู้แทนทั่วประเทศ ที่บ้านมรว. เสนีย์ ปราโมช หัวหน้าพรรค เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค จากจำนวน สมาชิกพรรคที่มีสิทธิออกเสียง 117 คน ผู้ที่โคได้รับเลือกเป็นรองหัวหน้าพรรคคือ นายชวน หลีกภัย นายพิชัย รัตกุล นายคำรง ลัทธพิพัฒน์ นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ และนายสุนทอง ภูวโรดิเอน เลขาธิการพรรคโคแกนนายเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม

อนึ่ง ในวันที่ 21 ม.ค. ศกนี้ นายประยูรศักดิ์ ชลาชนเดชะ อดีตสส. กรุงเทพฯ พรรคประชาธิปไตย โคเปิดเผยถึงมติของคณะกรรมการพรรคที่โคคัดสิทธิสมาชิกที่ทำได้ไม่เหมาะสม และสร้างความแตกแยกโคพรรค จะไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เขาเป็นคณะกรรมการบริหารและไม่มีสิทธิลงคะแนน โคแกนนายสมัคร สุนทรเวช นายพิภพ อสีตระกูล นายแนบ ดวงแวง นายสมบูรณ์ ศิริธร (เสียชีวิตแล้ว) นายสงสุขและนางฉนิตรา ภักเกษม นายเอนก ทับสุวรรณ และนายยุทธพล ศรีมงคล

เรียบเรียงจาก เดลินิวส์ 22 ม.ค. 4 กพ. 22

พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 4 กพ. ศกนี้ พันเอกสมคิด ศรีสังคม อดีตหัวหน้าพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยและนายแคล้ว นรปติ อดีตหัวหน้าพรรคแนวร่วมสังคมนิยม โคมีการประชุมสมาชิกเพื่อจะรวมพรรคทั้งสองเข้าเป็นพรรคเดียวกัน และมีการประชุมสมาชิกออกตั้งพรรคเป็นครั้งแรก ซึ่งนโยบายทางการเมืองจะดำเนินความวิธทางการเมือง โดยให้มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ส่วนการบริหารจะดำเนินแบบสังคมนิยม เพราะเห็นว่าการบริหารประเทศแบบฆาตกรชอบ เป็นการเร่งวันโคประเทศชาติทั้งเร็วยิ่งขึ้น เพราะสถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปมาก

หลังจากการแถลงนโยบายและรับรองแล้ว ก็เลือกกรรมการบริหารพรรค 30 คน หัวหน้าพรรคคือพันเอกสมคิด ศรีสังคม รองหัวหน้าพรรค 2 คนคือนายอินสอน บัวเขียว และนายสุวิ ภาพันธ์ เลขาธิการพรรคโคแกนนายประเสริฐ เลิศยะโส นายชาญ แก้วชูโศ นายวิโรจน์ ศักดิ์เศรษฐ และนายสุทัศน์ เงินหมื่น ในการประชุมคราวนี้มีสมาชิกมาร่วมประชุม 200 คน

เรียบเรียงจาก บ้านเมือง 5 กพ. 22 ไทยนิกร 15 ม.ค. 22

พรรคเสรีธรรมของเกรียงศักดิ์ นายRichard Nations เขียนใน FEER 9 กพ. 22 ว่า มีสิ่งบ่งชี้ที่ค่อนข้างแน่แล้วว่าพล.อ. เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ตั้งใจจะกำหนดการเลือกตั้ง โคอนุเม. นี้ สิ่งที่เป็นนัยสำคัญคือ การจัดตั้งพรรคเสรีธรรมเมื่อเร็ววนี้ เพื่อเป็นเสมือนยานพาหนะที่จะนำสมาชิกในกรม. หลายคนกลับเข้าสู่ระหวงอีก บุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังพรรคนี้คือ นายเกษม จากัดฉิม รมท. อุตสาหกรรม นายวงศ์ พลนิกร รมช. ท่างประเทศ และนายอาภรณ์ ศรีพิพัฒน์ รมช. เกษตรและสหกรณ์

หลายคนที่เกี่ยวข้องในการจัดประชุมครั้งแรกๆ เพื่อจะจัดตั้งพรรคเมื่อปลายม. กล่าววว่า นโยบายพรรคจะเป็นแบบรัฐบาลชุดปัจจุบัน และจะสนับสนุนพล.อ. เกรียงศักดิ์ แต่ไม่จำเป็นที่จะโคขอโคพล.อ. เกรียงศักดิ์มาเป็นหัวหน้าพรรค ซึ่งความจริงแล้วเป็นที่แน่ชัดวว่า

รมท. ในกรม. ของพล.อ. เกรียงศักดิ์ทองการพล.อ. เกรียงศักดิ์เสี่ยยิ่งกว่าพล.อ. เกรียงศักดิ์ทองการพรรคการเมืองอีก เพราะรัฐธรรมนูญโครับรองให้พล.อ. เกรียงศักดิ์กลับเขามามีอำนาจอีกครั้งหนึ่งอย่างเห็นได้ชัด

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรัฐธรรมนูญระบุว่า จำนวนรมท. ครึ่งหนึ่งต้องมาจากสส. ดังนั้นพรรคเสรีธรรมจึงเป็นทางให้บุคคลในกรม. เหล่านี้รวมกลุ่มกันสมัครรับเลือกตั้ง นอกจากนี้พรรคเสรีธรรมยังเป็นทางออกให้สมาชิกพรรคการเมืองอื่นๆที่ปรารถนาจะรวมกับกลุ่มพล.อ. เกรียงศักดิ์สามารถทำโคถวาย เช่น นายประสิทธิ์ ธรรมศักดิ์ รมช.คมนาคมซึ่งเคยสังกัดพรรคพลังใหม่ ขณะนี้ก็จัดว่าเป็นบุคคลที่พรรคเสรีธรรมคนหนึ่งและอาจจะดึงความผูกพันจากพรรคพลังใหม่ได้

เศรษฐกิจ

รัฐบาลประกาศขึ้นราคาน้ำมัน - กระทบกระเทือนไปทั่ว เมื่อวันที่ 30 มค. 22 กรม. ประชุมพิจารณาเรื่องที่จะคณะกรรมการนโยบายน้ำมันเสนอปรับปรุงอัตราราคาน้ำมันใหม่ คือขึ้นราคาน้ำมันเกือบทุกชนิด ที่สำคัญคือ เบนซินซูเปอร์ขึ้นจาก 4.98 บาท เป็น 5.60 บาท กอลิตร เบนซินธรรมดาจาก 4.69 เป็น 5.12 บาท น้ำมันก๊าดจาก 2.68 เป็น 3.06 บาท ในการนี้ นายเกษม จาคีภวณิช รมท. อุตสาหกรรมชี้แจงว่า การขึ้นราคาน้ำมันครั้งนี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 มค. 22 นี้ อนึ่ง กรม. ได้มีมติให้บริษัททางราชการต่างๆที่ไฟโชนทั่วทั่วประเทศตั้งแต่เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป

นายเกษมชี้แจงด้วยว่า จะไม่มีการขึ้นราคาน้ำมันอีกจนวันที่ 31 ธค. 22 หลังจากนั้นก็ต้องแล้วแต่สถานการณ์น้ำมันของกลุ่มประเทศโอเปค และจากการขึ้นราคาน้ำมันครั้งนี้รัฐบาลจะโกภาษ่น้ำมัน 12% ซึ่งเพิ่มจากเดิมเล็กน้อย นายเกษมเองคิดว่า การขึ้นราคาน้ำมันครั้งนี้จะไม่มีการเพิ่มราคาสินค้าเท่าไรนัก จะมีก็เพียง 1-2% เท่านั้น คาดว่าคงไม่เป็นที่เดือดร้อนแก่ประชาชน ถ้ามีพอลาคาวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า จะดำเนินการอย่างเฉียบขาด ส่วนไฟฟ้าจะยังไม่ขึ้นราคาในขณะนี้ เพราะยังมีน้ำมันที่ซื้อจากจีนแดงในราคาถูกอยู่ และคาดว่าจะมีพอใช้จนถึงวันที่ 30 กย. นี้ แต่หลังจากนั้นแนวโน้มว่าไฟฟ้าคงต้องขึ้นราคาแน่ เพราะงบประมาณของกรมไฟฟ้าปี 2522 เฉพาะค่าก่อสร้างอย่างเดียวของลงทุนถึงหนึ่งหมื่นล้านบาทแล้ว และ 85% ของเงินจำนวนนี้ต้องกู้มา

จากการขึ้นราคาน้ำมัน มีผลทำให้มีน้ำมันในต่างจังหวัดเกิดปัญหา เช่น เมื่อวันที่ 1 กพ. 22 บรรดาปั๊มน้ำมันในอ. ตะพานหิน จ. พิจิตร ประมาณ 30 ปั๊มน้ำมันปิดขายไม่ยอมขายน้ำมันโดยอ้างว่าขายราคาเก่าแล้วขาดทุน ส่วนปั๊มน้ำมันในลำปาง ไม่มีน้ำมันจำหน่ายเพราะคลังใหญ่หมดส่งน้ำมันใหม่โดยเตรียมจะขายในราคาใหม่

ทางด้านกระทรวงพาณิชย์ได้มีการประกาศเพิ่มจำนวนสินค้าที่มีการควบคุมมิให้ค้ากำไรเกินควรจากเดิม 35 เป็น 60 ประเภทตั้งแต่วันที่ 16 มค. และได้ออกเจ้าหน้าที่ออกตรวจอย่างใกล้ชิด ส่วนสินค้าประเภทนั้น นายจเร จุฬารัตนกุล อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่า ยังไม่ประกาศควบคุมราคาเพราะราคาไม่คงตัว แต่ขณะนี้กำลังแก้ปัญหาเพื่อที่จะควบคุมกำไรสินค้าทางเกษตรทุกชนิดว่ามีกำไรใดเกินเท่านั้นเท่านั้น

ส่วนความเห็นของคนทั่วไปนั้น แม้ข้าราชการกลางสภาหมู่บ้านเห็นว่า รัฐบาลไม่ควรขึ้นราคาน้ำมันเพราะทำให้กับข้าวที่ซื้อไปทำข้าวแกงขายแพงขึ้น เนื้อหมูขึ้นจากกก. ละ 35 เป็น 37 บาท และแม้ว่าขายปลาสด ตลาดวงเวียนใหญ่เขยว้า ปลาช่อนที่เคยรับมาขายกก. ละ 20 ก็เพิ่มเป็น 21 บาท เลยของขายกก. ละ 23 บาทถึงจะคุ้ม ส่วนการลดสลดกลับมาเดิม 6 บาท เคียวนี้เพิ่มเป็น 8 บาท เพราะคนซื้ออ้างว่าน้ำมันขึ้นราคา แม้บางคนหนึ่งกล่าวว่า เมื่อก่อนซื้อกับข้าวเมื่อเย็นวันละ 30 กว่าบาท เคียวนี้จ่ายถึง 40 บาท

ทางด้านรถเมล์นั้น พล.อ. สุรกิจ มัยลาภ รมท.คมนาคมเปิดเขยว้า อาจขึ้นค่ารถเมล์เล็กน้อย แต่จะไม่ให้กระทบกระเทือนประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เพราะค่าอะไหล่และวัสดุต่างๆราคาสูงขึ้น

อนึ่ง เมื่อวันที่ 1 กพ. เมื่อพล.อ. เกรียงศักดิ์ ขณะนั้นตน นายกรัฐมนตรีไปเปิดงาน "วันเกษตรกร" ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีข่าวประมงและเกษตรกรกลุ่มหนึ่งยื่นคำร้องเรียนขอให้นายกาชวยเหลือให้พวกคนซื้อน้ำมันโคในราคาถูก พล.อ. เกรียงศักดิ์รับจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามควรต่อไป

เรียบเรียงจากบ้านเมือง 31 มค. และ 1 กพ. 22 เกล็นิวส์ 2 กพ. 22

เปลี่ยนแปลงภาษีเพื่อช่วยคนรายได้น้อย นาย Peter Fish นัชื่อชาว **FEER** รายงานว่า กฎหมายเกี่ยวกับการเก็บภาษีอากรซึ่งผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 5 มค. นี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยผู้มีรายได้น้อยด้วยการลดภาษีเงินได้ของบุคคล เหล่านี้เป็นเงินรวมถึง 500 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินที่ผู้มีเงินได้สามารถหักลดหย่อนในการคำนวณรายได้ที่พึงประเมินในการเสียภาษี ความกฎหมายใหม่ที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มค. บุคคลซึ่งมีรายได้อาจหักลดหย่อนร้อยละ 30 ของรายได้ (เพิ่มจากร้อยละ 20) เป็นค่าใช้จ่ายของตัว (แต่ของไม่เกินปีละ 2 หมื่นบาทซึ่งเท่ากับขีดจำกัดของกฎเก่า) นอกจากนี้บุคคลซึ่งมีรายได้อาจหักลดหย่อนอีก 7 พันบาท ถ้ามีภรรยา (เพิ่มขึ้นจาก 5 พันบาท) และถ้ามีบุตรที่ที่เกิดหลังปี 2523 หักลดหย่อนได้อีกคนละ 3 พันบาท (เพิ่มจาก 2 พันบาท) แต่ทั้งนี้คิดหักลดหย่อนได้เฉพาะบุตรที่ 3 คนแรกเท่านั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมไม่ให้ประชาชนมีครอบครัวใหญ่ อย่างไรก็ตาม อัตราการเก็บภาษีเงินได้ที่เก็บจากรายได้ที่พึงประเมินหลังจากการหักลดหย่อนต่างๆเหล่านี้ยังเก็บในอัตราต่างๆตั้งแต่ร้อยละ 7 จากรายได้ 1 หมื่นบาทแรกของแต่ละปี จนกระทั่งถึงร้อยละ 60 จากรายได้ที่เกินปีละ 1 ล้านบาทเช่นเดิม การเปลี่ยนแปลง

แปลงควรวัวนี้คาดว่าจะเป็ผลกั้แกั้เสี่ยภามี 1 ล้านคนที่มีรายได้น้อยเกินปีละ 1 แสนบาท จากผู้เสี่ยภามีรายได้อันบุคคลทั้งหมด 1.3 ล้านคน

เมื่อรายได้อันรัฐบาลต้องลดลงถึงปีละ 500 ล้านบาท รัฐบาลจึงได้พยายามเพิ่มภามีทางอื่นเป็นการชดเชยซึ่งคาดว่าจะนำรายได้อันรัฐถึง 300 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเก็บภามีธุรกิจและการควางประเภทเพิ่มขึ้น เช่น การเพิ่มภามีธุรกิจประเภทสถานบริการอาบอบนวด โรงแรม ในทักลัม ภัตตาคาร (ถามี"ไฮสเทส"คักเพิ่มขึ้นอีก) ตลอดจนการเก็บภามีธุรกิจทั่วๆไปโดยเฉพาะการควาขายสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น รถยนต์ อยางไรก็ตามภามีเงินได้อันคักจากกั้ไรสุทธิของบริษัทยังไม่เปลี่ยนแปลง โดยที่ยังมีการเก็บภามีในอัตราที่ต่ำกว่าในกรณีที่เป็นบริษั้มหาชน กล่าวคือเป็นบริษั้ที่มีการชื้อชขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นาย Peter Fish แสดงความเห็นว่ ถึงอยางไรก็ตาม มาตรการใหม่นี้อย่างไรก็ยังไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องพื้นฐานของการเก็บภามีในประเทศไทย เพราะการที่รัฐบาลพึ่งพาอาศัยการเก็บภามีทางอ้อม (คือการเก็บภามีอากรจากการชื้อชขายสินค้าและจากการประกอบธุรกิจ) ซึ่งเป็นภาระแก่ผู้มีรายได้น้อยมากกว่า นาย Fish ได้ควางรายงานของธนาคารโลก(คู่มือไทยฉบับ 14 หน้า 12) ซึ่งกล่าวว่รายละ 70-80 ของรายได้อันอากรของรัฐบาลเป็นภามีทางอ้อม และสรุปว่ระบบการเก็บภามีของประเทศไทยทำให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยต้องเสี่ยภามีชนิดต่างๆรวมแล้วคักเป็นลั้ส่วนของรายได้อันมากกว่าการเสี่ยภามีของผู้อันมีรายได้อันมาก (นอกจากนี้ยังมีการลั้เสี่ยภามีควาวิชิการต่างๆอีกมากควย) นาย Fish กล่าวว่ขอมลั้ธนาคารโลกนำมาใช้ได้มาจากทางควาไทย ซึ่งแสดงว่ทางควาไทยก็ควาวิชิการที่ แตกต่างจะมีอุปสรรคมากมายในการควาเนินนโยบายแกั้ปัญหานี้โดยเฉพาะในการป้องกันการรั่วไหลของภามี "ควาทนุญฎิการปฏิรูปการเก็บภามีอยางรวคเร็วว่จะทำได้ ถึงแม้ว่จะมีกลุ่มผลประโยชน์ที่คักคัก และถึงแม้ว่จะมีการแข่งขันซึ่งคักชิงแย่งระหว่างหน่วยราชการต่างๆ" แต่ถาทางควาชื้อชอ่านจและทรัพยากรที่จะควมคุมการรั่วไหลอยางทั่วถึงแล้ว การปฏิรูประบบภามีอาจมีผลในทางลบ คือส่งเสริมให้มีการหนีภามีมากขึ้น

(ผู้ชื้อชวามิกรไทยแสดงความเห็นเพิ่มเกิมาว่ ประชาชนไทยผู้อันมีรายได้อันน้อยจริงๆส่วนใหญ่ไม่ได้เสี่ยภามีเงินได้อันบุคคลเลย ฉะนั้นมาตรการใหม่เหล่านี้เป็นการชื้อชผู้อันมีรายได้อันระดับปานกลาง เฉพาะในกรณีที่มีรายได้อันเพียงพอที่จะจ่ายภามีเงินได้อัน)

FEBR 19 มี.ค.22

ปีแห่งชวามา รัฐบาลเตรียมการชื้อชช่วยเหลือชวามาใน"ปีแห่งชวามา"โดยการจักตั้งธนาคารที่คักขึ้นเพื่อให้ชื้อชช่วยเหลือเกษตรกรโดยจะรวมหน่วยงานของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการ เกษตร เช้ากับธนาคารเพื่อการ เกษตรฯ และเสนอเป็นร่างพรบ.ให้ใช้สำหรับเรื่องนี้ โดยเฉพาะ หน่วยงานใหม่นี้จะควาเป็นการจักหาที่ดินของ เอกชนที่ว่างเปล่าและไม่ได้ทามาหากินให้เป็นประโยชน์และรัฐบาลจะจักชื้อไว้เป็นสมบัติของรัฐ จากนั้นก็จะจักให้เกษตรกรยืมควาจำนงหาการ เช้าชื้อเพื่อทามาหากินโดยการผ่อนระยะยาวให้แก่ธนาคารที่ดินพรอภันนั้นธนาคารเพื่อการ เกษตรฯก็จะชื้อชในควาเงินหุ้นเพื่อการพัฒนาที่ดินและเพื่อชื้อชขายในการผลิต นอกจากนี้ธนาคารเพื่อการ เกษตรฯยังจะตั้งหน่วยงานรับชื้อชผลิตของ เกษตรกรในราคาที่ดินที่รัฐบาลประกันไว้เพื่อนำเงินที่ได้จากการชื้อชนั้นมาชำระเงินกู้ หมุนเวียนกันไปก็คอกี

เคลิมิเรอริ 5 กพ.22

สิทธิมนุษยชน

กศส.ยื่นหนังสือระงับโทษ 200 กลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคม(กศส.)ยื่นหนังสือถึงประธานสภานโยบายแห่งชาติขอให้ระงับมติคณะรัฐมนตรีที่โทษ 200 ลงโทษประหารชีวิตผู้ต้องหา 4 คนในคดีฆาตกรรมซึ่งจังหวัดอุดรธานี เพื่อให้มีการพิจารณาและพิพากษาโดยศาลสถิตยุติธรรม ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภานโยบายแห่งชาติ

ทางกศส.มีความเห็นว่การกระทำเช่นนั้นเป็นการละเมิดหลักการแห่งสิทธิมนุษยชน หลักของมนุษยธรรมและศาสนธรรม ควรรที่ผู้ต้องหาทั้ง 4 คนในคดีดังกล่าวรวมทั้งผู้ต้องหาอื่น ๆ โดยทั่วไบน่าจะได้รับการพิจารณาพิพากษาโดยศาล เพื่อให้เป็นไปตามหลักการและวิธีปฏิบัติสากล หนังสือฉบับดังกล่าวลงนามโดยมิชชันนารีเลือก หมั้นทรัพย์ ประธานกลุ่มฯ

สยามรัฐ 9 กพ.2522

ควาไม่มีสิทธิของผู้ลั้ภัย เมื่อสองปีก่อนนี้ผู้อันหนีเข้ามาในไทยจากประเทศอินโดจีนจะอยู่ในฐานะผู้ลั้ภัย แต่นับตั้งแต่เดือนพย.20 เพื่อลดจำนวนผู้ลั้ภัย รัฐบาลได้เปลี่ยนฐานะของผู้ลั้ภัยหนีเข้ามาในภายหลัง เป็นเพียงผู้อันเข้ามาในประเทศไทยอยางผิดกฎหมาย

ในปัจจุบันเมื่อคนเหล่านี้เข้ามาในไทยจึงถูกจับกุมทันทีและถูกส่งไปตั้งตามสถานีตำรวจและควาอาหารต่างๆซึ่งมีอยู่ราว 200 แห่งทั่วประเทศ หลังจากการสอบสวน หากผู้อันลั้ภัยนั้นได้เป็นที่พอใจว่หลบหนีมาเพราะถูกบีบบังคับทางควา เมืองหรือมีญาติสนิทเป็นผู้ลั้ภัยก็จะไ้ย้ายไปอยู่ตามควาผู้ลั้ภัยต่างๆและอยู่ภายใต้การคุ้มครองของสหประชาชาติ สำหรับผู้อันไม่ได้ไปอยู่ในควาผู้ลั้ภัยนั้น บางคนก็หนีออกจากที่คุมขังและหนีไปยังควาคักกล่าว บางคนก็ถูกลองเช้ารวมกับกลุ่มกักขังฝ่ายชวามา เช่น เขมรเสรี บางก็ถูกเกณฑ์ไปโดยองค์การแนวหน้าของซีไอเอ และกลุ่มไทยหรือกลุ่มอินโดจีนฝ่ายชวามาอื่น ๆ ส่วนพวกที่เหลืก็จะถูกย้ายไปอยู่ในคุกกักกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือที่ควาประเทศอยางผิดกฎหมายเหล่านี้โดยเฉพาะ ส่วนพวกที่กักขังสั้ว่เป็นชายจะถูกส่งไปยังศูนย์กักกันพิเศษของกอง.รมน.ที่โคราชทันที

นโยบายของรัฐบาลจะเปลี่ยนไปอีกราวเดือนเม.ย.21 เนื่องจากในระยะนี้ผู้สภที่สมัครทำงานให้กับกลุ่มฝ่ายชาวลคจนวนลงเรื่อยๆ จึงมีการเริ่มเกณฑ์โดยการบังคับขึ้นในบางจังหวัด กรณีแรกจะเริ่มในเดือนมี.ย.21 เมื่อชาวเขมร 80 คนถูกนำตัวออกจากศูนย์กักกันที่บุรีรัมย์ไปรวมทำการรบ

ในจังหวัดต่างๆที่ติดชายแดนกับพม่า มีค่ายอยู่อย่างน้อย 4 แห่งที่ใช้อาสาสมัครชาวเขมรและพวกที่ถูกบังคับเกณฑ์ให้ไปทำการรบกับคอมมิวนิสต์ พวกเขมรมักถูกใช้ให้สำรวจพื้นที่และให้กำจัดกับระเบิดและกับดักต่างๆ ฉะนั้นพวกนี้จึงได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ยังมีรายงานจากน่านท่วยว่า มีโครงการที่จะนำผู้สภีๆ เป้าหมาย ไปตั้งถิ่นฐานตามแนวที่ติดกับ"เขตปลดปล่อย"ของคอมมิวนิสต์แถวพรมแดนลาว โดยหวังจะให้พวกแนวนี้เป็นแนวหน้ากบฏระหว่าง"เขตปลดปล่อย"กับเขตของรัฐบาล

ผู้สื่อข่าวพิเศษ

ในวงการบริหาร

นายอำเภอเยียม เกียรติยศหรืออภัยศุภ ทรหวงมทหาคไทย ได้จัดให้มีการเลี้ยงฉลองตำแหน่งนายอำเภอประจำปี 2520,2521 และยกคนไทย ณ โรงแรมอินทรา ในงานนั้นมีหนังสือที่ทางการที่พิมพ์แจกชื่อ นายอำเภอที่เป็นนายกรัชมณตรีโก ภายในหนังสือที่พิมพ์รบนายอำเภอไว้ด้วย ในรูปนั้น มีนายอำเภอเป็นอัยการกลาง สองข้างมีหัวหน้าเสียบไม้กับไวน์บีนสองหัว ยกนายอำเภอผู้เป็นนายไฟโรจน์ กาญจนพันธ์ ปัจจุบันเขาโรงเรียนนายอำเภอที่จ.ปทุมธานี

ในระหว่างงานฉลองผู้สื่อข่าว ม.กิติน ได้สัมภาษณ์นายอำเภอถึงเรื่องรูปที่พิมพ์ในหนังสือมีความบางตอนว่า "...เราออกไปลากระแวม ก็เขตกิ่งอำเภอเสนางนิคม จ.อุบลราชธานี นั่นแหละ ยก.กำลังรวบรวมประทานอาหาร มีจำนวนมาก คาดว่าจะรวมกันมาเพื่อที่กิ่งอำเภอที่ว่าการเรา เราจึงต้องปรุปรุไว้ก่อน..." "หัวหน้าสองหัว... เป็นเด็กชาวบ้านเป็นยก.ควย ทุยในที่ปะทะกันคือมันพุกยากควย ทุยความไม่ไหวเราไปพบกับพอมเขาดี ๆ วาชวนออกมาชะ ลกไปไหนชวนออกมาได้ไหม เขาว่าลกเขาไม่อยู่ไปหากันที่กรุงเทพฯ ไปหากันทางบักขโคโน..." "มันชักไม่ไหวไปถามที่ไร เขาก็บอกว่าการเขาไปหากันที่อื่น ผมก็เลยตัดหัวมาชะช่วยตัดผมใหญ่ทอนอยลุดปากหัวมาตัดผม (หัวเราะ...) มีคนเขาคำพินมามากนะชะเรื่องนี้..."

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ กล่าวว่า "ไม่เห็นควยกับยกนายอำเภอตัดหัวยก.เสียบประจาน ระบุเป็นวิธีเก่าที่จะสร้างความแค้นให้กับญาติของคนตาย... ถ้าคิดกันขึ้น ๆ ก็ทำอย่างนั้น แทหารู้ไม่ว่า ญาติของเขามีเป็นหมื่น เราไม่คิดกันเท่าไร ผมก็ไม่เคยคิดจนกระทั่งมาลงมือทำควยตนเอง ถึงรู้ว่า วิธีนั้นจะผิด..."

สยามนิกร 30 มค.2522 มกิติน 26 มค.2522

จับนายตำรวจทุจริต รายงานข่าวจากกรมตำรวจแจ้งว่า พลท.ถวิล จันทสิหราช ผ.ช.อคร.ฝ่ายบริหาร ได้มีหนังสือด่วนถึงพท. สงวน คลองใจ ผู้บังคับการกองปราบฯ ให้จับกุมตัว เจ้าหน้าที่ตำรวจ 4 คนคือ พท.จุมพล หะยานนท์ รองบก.จันทบุรี พท.สุชน สุวรรณเสถียร สารวัตรใหญ่.ช.สูง จุส.คณัย จันทนา สท.สมพร นวลวิจิตร เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำสถานี.ช.สูง เพื่อสอบสวนดำเนินคดีความผิดฐานกวดงการปฏิบัติหน้าที่และทุจริต อาศัยอำนาจหน้าที่ปลอมแปลงเอกสาร ช่วยเหลือผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษ หรือรับโทษน้อยลง

ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 16 ธค.20 พท.กัเกียรติ นันทเสน สารวัตร.ช.สูง ได้จับไม่เดือนรายใหญ่ของผู้มีอิทธิพล และเสนอเรื่องต่อ พท.สุชน สุวรรณเสถียร สารวัตรใหญ่ ซึ่งพท.สุชนรับเป็นผู้ควบคุมคดีเอง จากนั้นก็ช่วยเหลือบริวารผู้ต้องหาในคดีนี้ คุกการปล่อยตัวและของกลางไปหมด

ต่อมาผู้ร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ทางจังหวัดจึงแต่งตั้งให้ พท.จุมพล หะยานนท์ รองผู้กำกับฯ เป็นกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง แทพท.จุมพล กลับใช้อำนาจมิชอบ ช่วยเหลือนายตำรวจที่กระทำผิดทั้งหมด และเสนอว่านายตำรวจทั้งสามไม่มี ความผิด ขอให้ปิดสำนวนสอบสวน

เมื่อผู้ร้องเรียนเรื่องไปที่ปปป. และปปป.ได้เรียกคณันท์ขึ้นมาใหม่ จึงพบว่า ตำรวจทั้ง 4 นายหาความผิดจริงมาแก้กัน จึงเสนอเรื่องต่ออธิบดีกรมตำรวจ ดำเนินการสอบสวนและลงโทษต่อไป

เกลนิวัส 20 มค.22

จับอภิปปลัดมหาคไทย นายเจริญ ปานทอง อภิปผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรธานี และอภิปปลัดกระทรวงมหาคไทย ได้เข้ามอบตัวต่อ พท.มิยะ รัตนพร รองบก.กองปราบฯ หลังจากที่ถูกคณะกรรมการสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องทุจริตในการสร้างถนนรอบเมืองอุตรธานี ประมาณ 20 สาย มูลค่าประมาณ 40 ล้านบาท ว่ามีความผิดจริง คณันท์เป็นความผิดเฉพาะตัว เพราะการเซ็นสัญญาเป็นชื่อของ นายเจริญ ปานทองเอง

สยามนิกร 30 มค.22

สื่อมวลชน

ถอนใบอนุญาตการเป็นบรรณาธิการนสพ. 3 ฉบับ อธิบดีกรมตำรวจ ในฐานะเจ้าพนักงานการพิมพ์ได้มีคำสั่งถอนใบอนุญาตการเป็นบรรณาธิการนสพ. 3 ฉบับคือ เสียงปวงชน กะวันสยาม เคลิมิเรอร์ ในคำสั่งระบุว่าหนังสือพิมพ์รายวันทั้ง 3 ฉบับ ได้ที่พิมพ์หัวข่าว เขาซาฮาให้ประชาชนตกใจ วิกกังวล และชั้ดทอความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงไต่อาศัยอำนาจตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฉบับที่ 42 ให้ถอนใบอนุญาตนสพ. ดังกล่าว

ส่วนทางก้านนสพ. ทั้ง 3 ฉบับ เมื่อรับทราบคำสั่งแล้ว ก็เปลี่ยนตัวบรรณาธิการคนใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทน และที่พิมพ์จำหน่ายไต่ตามปกติ

มติชน 25 มก. 2522

สันติบาลเรียกบท. หนังสือพิมพ์เข้าพบ เมื่อวันที่ 22 มก. 22 พท. สาโรจน์ แสนศิริง สาราวัตรแผนก 5 เอกสารสิ่งพิมพ์ ไต่คิกต่อเชิญบรรณาธิการนสพ. ไทยและอังกฤษไปพบเพื่อขอความร่วมมือในการลงข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่อสู้กัน ในเขมร เนื่องจากมีหนังสือพิมพ์บางฉบับลงข่าวโลกใบเกินความจริง จึงขอให้บรรณาธิการใช้ดุลยพินิจก่อนตีพิมพ์ ถ้าไม่แน่ใจในข้อเท็จจริงเรื่องใดก็ให้มีการสอบถามก่อน แทรายงานข่าวไม่ไต่ระบุว่าในการเรียกพบครั้งนี้จะรวมถึงสำนักข่าวต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยด้วยหรือไม่ เช่น สำนักข่าวรอยเตอร์. เอพี. และยูพีไอ.

มติชน 22 มก. 22

โครงการหนังสือเล่มจากฐานที่มั่นปฏิวัติ ไต่เงาบิน คือชื่อหนังสือรวมเรื่องสั้นของ วัฒน์ วรรลยางกูร ซึ่งเป็นโครงการหนังสือเล่มอันคับที่ 2 ของสำนักพิมพ์วรรณกรรมเพื่อชีวิต เล่มแรกชื่อ ปากกากระบี่กระสุน อันเป็นการรวมบทกวีของประเสริฐ จันทำ ในคำแถลงของกลุ่มนักเขียน-นักหนังสือพิมพ์เพื่อประชาชนคนหนึ่งกล่าวว่ "วัฒน์ วรรลยางกูร เป็นนักข่าว นักเขียนและกวีรุ่นใหม่ เขามีผลงานสม่ำเสมอมาแต่ครั้งยังอยที่ราม เมื่อเขารวมทศศกยวกำลังอาวุธในเขตป่าเขาหลังกรณีเลือก 6 ตุลาคม เราไต่อ่านไต่ฟังงานทั้งที่เป็นเรื่องสั้นและกวีนิพนธ์ทางวิทยุสพ. และหนังสือพิมพ์บนฐานที่มั่นปฏิวัติ เช่น สามัคคีธรรม อริบัตย ขงปฏิวัติ แห่งภูพาน"

เรื่องสั้นที่นำมารวมไว้มีทั้งหมด 6 เรื่องด้วยกัน คือ อ้อมอกแม่ ไต่เงาบิน แนวนวมหลังภู หน่อไม้สีเลือด บักย่าน และคงไฮ ปกหลังตีพิมพ์ประวัติของนักเขียนไว้อยว่ "...เกิดที่ลพบุรี เรียนจบชั้นมัธยมที่นั่น แล้วเขาเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหงเคยเป็นนักข่าวนสพ. อริบัตย เรื่องสั้นเรื่องแรกชื่อ คนหากิน ที่พิมพ์ในนิตยสาร ยานเกราะ รายเดือน เมื่อพศ. 2513... ปัจจุบันทำงานในฐานที่มั่นแห่งหนึ่ง..."

ไต่เงาบิน ธันวาคม 2521

หนังสือพิมพ์อาทิตย์รายวันปิดตัวเอง นายหาญ ทองน้อม อธิการิษาการย์อำนาจการนสพ. อาทิตย์ แจ้งว่ นสพ. อาทิตย์ ท้องปิดตัวเองเพราะหมดเงินท่า และคงจ่ายคาโรงพิมพ์เป็นเงินสด ทางโรงพิมพ์ก็ยังคงยื่นคำพิพธักในเคื่อนกุมภาพันธ์ เลยกของปิดตัวเอง คนงาน 70 คนก็หมดสภาพ กรรมการบริหารก็หมดสภาพ แดหนังสือรายลับค้าที่ สยามนิกร ซึ่งจกทะเลเบียนในนามบริษัทสำนักพิมพ์อาทิตย์ยังคงออกต่อไป

มติชน 1 กพ. 2522

แรงงาน

โรงงานทออ้อมน้อยลดอยแพคนงาน เมื่อวันที่ 6 กพ. ศกนี้ ขณะที่คนงานบ้นค้ายของโรงงานฟาร์อีสเท็กซ์โหล่ จังหวัดสมุทรสาครกำลังเตรียมเขาทำงานประจำวัน ปรากฏว่โรงงานไม่ยอมเดินเครื่องจักร พนักงานทั้งหมดจึงไต่ตั้งตัวแทน 10 คนเขาทนายสมเกียรติ เพิ่มกิจไพศาล ผู้จัดการ เพื่อขอทราบสาเหตุ ทอมานายสมเกียรติไต่ออกมาประกาศให้พนักงานทราบว่ โรงงานประสบปัญหาเรื่องวัตถุดิบที่จะนำมาป้อนโรงงาน จึงต้องหยุดเดินเครื่อง และขอให้พนักงานมาฟังข่าวในวันที่ 12 กพ. 2522

นายสมเกียรติกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ "ปกติแล้วบริษัทจะส่งวัตถุดิบให้โรงงานเคื่อนละ 90 วัน แต่ตอนนี้ไม่ส่งให้อาจเป็นเพราะโรงงานของหุ้นส่วนคนหนึ่งถูกไฟไหมเสียหายกว่า 100 ลานบาท วัตถุดิบทั้งกลว่ของอาศัยบริษัทผู้ป้อนส่งให้ เมื่อไม่มีวัตถุดิบก็ต้องหยุดกิจการ"

มติชน 8 กพ. 2522

หลายโรงงานเดือนใช้เด็กทำงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจสน. พลับพลาชัย เขต 1 สืบพบว่โรงงานเหรียญชัยวานิช เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร เปิดเป็นโรงงานทำขนมยี่ห้อ "หอมห้ม" มีนางคงกมล เหรียญชัยวานิช เป็นเจ้าของ และใช้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีทำงานประมาณ 26 คน จึงนำตัวเด็กออกมาและจับกุมนางคงกมล เจ้าของไว่สอบสวน

จากการสอบสวนเด็กพบว่า ผลักกันทำงานหมุนเวียนวันละ 8 ชั่วโมง ไต่ค้าจ้างเคื่อนละ 300-600 บาท และส่วนใหญ่มาจากอีสาน โรงงานแห่งนี้เปิดกิจการมากกว่า 10 ปีแล้ว

เคลิมิเรอร์ 14 กพ. 2522

หนนอยทอดกลายเป็นนอย พพ 4 โรงงานเดือนสร้างความคิดรอนให้กับชาวบ้านอย่างหนักในเขต 3 ตำบลของจังหวัดราชบุรี เป็นโรงงานที่รับซื้อแมทเทอร์มาหลอมในเตาเพื่อเอาตะกั่ว ทำให้ควันตะกั่วและน้ำกรดที่เคลื่อนแถมตะกั่ว แผลออกมาให้ชาวบ้านสูก คมจนร่างกายพิการเป็นนอย และอีกหลาย ๆ คนกำลังมีอาการมันงและป่วยเป็นโรคประสาท สัตว์เลี้ยงล้มตาย ชาวไร่ได้รับความ เคื่อรอน เมื่อชาวบ้านรวมกลุ่มไปร้องเรียนก้านั้น แต่ก้านั้นไม่สนใจ กลับขู่ให้ระวังตัว หากใครนำเรื่องไปร้องเรียนผู้ใหญ่

ทราบก่อนว่าโรงงานแห่งนี้ มีนายสมพร แซ่ตันเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ที่บ้านเขาในท.ห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี ได้เข้าที่คืนจาก พทอ.คนหนึ่ง ซึ่งเคยเป็นตลก.สมุทรสาคร แล้วมีเรื่องถูกขยเอากรรม พทอ.ผู้นี้ได้ช่วยเหลือนายสมพรเมื่อถูกจับกุม และไต่กันณะนัก ชาวสนส.ไปพุดคุยเพื่อขอให้เลิกทำชาวเรื่องโรงงาน

เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่า โรงงานทั้งหมดเป็นโรงงานเดือน ส่วนการเสนอให้ความคุ้มครองหาเป็นภัยสังคมนั้นกำลังดำเนินการอยู่ และเจ้าหน้าที่กรมประชาสงเคราะห์ได้มาตรวจเยี่ยมอาการของ เด็กและนำไปส่งโรงพยาบาลราชบุรี และมอบเงินช่วยเหลือ ครอบครัวละ 500 บาท ซึ่งทางโรงพยาบาลจะเจาะเลือกเด็กไปตรวจหาสารตะกั่ว และหากประชาชนแถบนั้นมีอาการจากสารพิษ ของการรับความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่พร้อมจะรับบริการทุกราย

เคลิปีวส์ 15 กพ.2522

การสรุป

นโยบายหลักของพทท. เมื่อเร็ว ๆ นี้วิหุสพท. ได้ออกอากาศรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายแต่ละข้อของพทท. เช่น จะให้สิทธิแก่ ประชาชนในการพุด เขียน พิมพ์ การชุมนุมประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อตั้งพรรคการเมือง ยินดีที่จะให้ประชาชนวิจารณ์ปัญหาสำคัญ ของประเทศ ให้วิจารณ์ราชการและขอบพุดรองในการบริหารงานของรัฐบาลอย่างเสรี พทท.เคารพในสิทธิของการเลือกนับถือ ศาสนา รวมทั้งเคารพสิทธิของผู้นับถือศาสนาทุก ๆ จะรับทรัพย์สินของอเมริกา ของพวกปฏิภิกวิทยาชาชาติ และของเจ้าที่ดินอันซพขาด แต่จะไม่ยึดสิ่งของของประชาชน จะยินยอมให้ชนกลุ่มน้อยมีสิทธิใช้ภาษา ตัวอักษร ชนบธรรมเนียม วัฒนธรรมของตนเอง และให้มีการ ปูกครอง เป็น เอกเทศโดยอยู่ภายใต้กรอบครวัใหญ่ของประเทศไทย จะมีกการปฏิบัติที่คินอย่างมีชั้นตอนโดยค่านึงถึงเงื่อนไขของทะเล และ ทองดิน จะรับที่คินคินจากเจ้าที่ดินคักคินาที่ไม่โคทานาเองแต่มีรายโคจากคาเชานาสูง ๆ เท่านั้น แต่จะไม่แตะของที่ดินของชาวนาที่หากิน ควยแรงงานของตนเอง และจะยกเลิกหนี้และสัญญาที่ยืมที่ไม่ยุติธรรมทั้งหมด

(เรียบเรียงจากนโยบาย 6 ข้อแรกเท่านั้น ส่วนอีก 4 ข้อที่เหลือยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ออกมา - กองบก.)

วิหุสพท.ออกอากาศวันที่ 4, 11, 18, 25 มค. และ 1, 8, กพ. 22 ที่พิมพ์ใน SWB 9, 18, 24, 31 มค. และ 5, 17 กพ. 22

อวูช อวูช อวูช สยามนิกร 6 กพ. 22 รายงานค่ากล่าวของเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาว่า รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะเพิ่ม ความช่วยเหลือทางทหารให้ไทยอีกเป็นมูลค่า 120 ล้านบาทเพื่อเป็นการสนับสนุนในวาระที่เกิดศึกในกัมพูชา ทั้งนี้ทำใหงบข้ออวูชของ กองทัพอไทยเพิ่มขึ้นเป็น 600 ล้านบาท ซึ่งเน้นให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา

ในเรื่องนี้ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ ผู้บัญชาการทหารบกให้สัมภาษณ์ต่อสื่อข่าว (ออกอากาศในวิหุสพท.แห่งประเทศไทย 15 กพ. 22 ที่พิมพ์ใน SWB 17 กพ. 22) ว่า ในบนี้กองทัพอไทยงบประมาณทั้งสิ้น 9 พันล้านบาท และในจำนวนนี้จะใช้ 5 พันล้านบาทในการซื้อ อวูชซึ่งมีการ เชนสัญญาซื้อไว้บางส่วนแล้ว เงินบางส่วนก็จะใช้ในการปรับปรุงความสามารถในการผลิตอวูชเพื่อให้ผลิตโคเพียงพอกับความ ของการ นอกจากนี้พล.อ. เปรมยังกล่าวควยว่า ในบนี้จะมีการเกณฑ์ทหารเพิ่มขึ้นมากกว่าบนี้แล้ว 10% โดยจำนวนผู้ถูกเกณฑ์จะมี ประมาณ 7-8 หมื่นคน

ปราบคอมมิวนิสต์ในภาคใต้ เมื่อวันที่ 6 กพ. 22 วิหุสพท.แห่งประเทศไทย (ที่พิมพ์ใน SWB 8 กพ. 22) รายงานว่า มีการพบปะกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายไทยและฝ่ายมาเลเซียเกี่ยวกับปฏิบัติการรวมในภาคใต้ของไทยอีก ซึ่งต่อมาพล.ท. บิน ชรรมศรีให้สัมภาษณ์ ว่าแผนปัจจุบันชื่อ "ปฏิบัติการ 792 อัลฟา" เรือมาตั้งแต่วันที่ 4 กพ. โดยปราบปรามคอมมิวนิสต์ในอ. สะเคาและอ. นาหวี ในจ. สงขลา และมี "ปฏิบัติการ 792 เบตา" ชื่อ. เบตง จ. ยะลาถว

ในวันเดียวกันนั้นวิหุสพท. ได้วิจารณ์ว่า รัฐบาลเกรียงศักดิ์ได้ออกคำสั่งพาสซิสต์ต่างๆเมื่อวันที่ 29 มค. เพื่อทำให้การปราบปราม ปล้น ขาประชาชนไทยเป็นไปโคงายและสะดวกขึ้น เช่น การประกาศให้ตำบล 4 แห่งในอ. สะเคา จ. สงขลาอยู่ในแผนปราบปราม ประกาศให้ประชาชนออกจากที่หากินและบ้านของเขายภายใน 7 วัน ทั้งยังประกาศเคอร์ฟิวในอ. สะบายอยและอ. นาหวีถว

อาชีพการกรม

เริ่มใช้มาตรการ 200 พลเอกบุญชัย บำรุงพงศ์ รองนายกรัฐมนตรีประเกิมคำสั่งใช้มาตรการ 200 แทนนายกรัฐมนตรีประหารชีวิตผู้ต้อง หากคิมขื่น แล้วฆา เหตุเกิดที่จ. อุครธานี 4 คนรวก คือ พุดคำวจสำรองสมคิก ศรีวิชชา นายนิยม แกวมাত্র นายคำสิงห์ อัจหาญ และพลทหารสายทอง แสงแก้ว กับพวกอีก 5 คน ให้จำคุกตลอดชีวิตและ 20 ปีคามความคิก

เหตุเกิดเมื่อวันที่ 14 พย. 21 ที่อ. โนนสัง จ. อุครธานี ขณะที่นายพุทธ ราชศรีเมือง กับนส. ลำควนุ กอนจันทร์โคกร ราษฎร บ้านเดียวกันกำลังเดินกลับบ้าน โคมีชายหนุ่ม 9 คนเข้าล้อมจับหนุ่มสาวทั้งสองไว้ แล้วบังคับให้เดินเขาป่าข้างทาง แล้วมัดนายพุทธ

ไว้กับต้นไม้ แล้วลัดกันข้ามขึ้นส.ลาควน จนส.ลาควนสลับไป จากนั้นชายทั้ง 9 คนก็รวมฆ่าคนทั้งสองถึงแก่ความตาย

บ้านเมือง 10 กพ.22

ประหารชีวิตอีก 2 ราย เมื่อวันที่ 13 มค.22 พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ได้อาศัยมาตรา 200 สั่งประหารชีวิตนางกิ่งแก้ว ลอ
สงเนิน นายปิ่น พิงญาติ และนายเกษม สิงห์ลา ในข้อหาจับเด็กชายวีระชัย เจริญสุขขิง ไปเรียกค่าไถ่แล้วฆ่าในที่สุด เหตุเกิดตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคมปี 2521 นางกิ่งแก้ว นับเป็นนักโทษหญิงคนที่สองของประเทศไทยที่ถูกประหารชีวิต

รายที่สอง เป็นพ่อค้าเฮโรอีนชาวจีนชื่อ ถกคำสั่งประหารชีวิตแต่ยังจับตัวไม่ได้ ในข้อหาซื้อเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย กับสั่งจำคุกผู้สมรู้ร่วมคิดอีกสองคนคือนายเคียง คันศิริ และนายเลาฮัน

มติชน 24 มค.2522

จำคุกท.ค.เฮโรอีน พลเอกบุญชัย บำรุงพงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศใช้มาตรา 200 สั่งจำคุกท.บุญสืบ อภาสักดิ์
กับพวกในฐานะผู้ซื้อเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อการจำหน่าย เป็นเวลา 40 ปี กับจสท.สอาด ศรีนุ่น 40 ปี ส่วนผู้ต้องหาที่สามคือนาย
หลุย หลอมหนีไปไกล เหตุเกิดที่อ.เมืองอยุธยา

บ้านเมือง 15 กพ.22

ชาวคิตสส.เยี่ยมศักดิ์ นายเยี่ยมศักดิ์ หลิมสมบุญ อคิตสส.พรรคพลังใหม่ ซึ่งมีอาชีพเป็นทนายความอยู่ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็น
ทนายความที่มีประชาชนนับถือมากคนหนึ่ง และชอบช่วยเหลือคนจนเสมอ คอยการเป็นทนายแก่ทางใต้โดยไม่รับเงินค่าจ้าง เขาถูกยิง
ในรถขณะกำลังจะออกรถ คนร้ายใช้ปืนขนาด.357 มม. ยิงเข้าทางท้ายทอยนัดหนึ่ง และที่คออีกนัดหนึ่ง

นายเยี่ยมศักดิ์ มีลูก 4 คน แต่งงานกับนางสมใจ หลิมสมบุญ ขณะเสียชีวิตเขามีอายุ 37 ปี

ไทยนิกร 29 มค.2522

การศึกษา

12 สถาบันนักศึกษาลงชื่อสภานักศึกษาลับ นักศึกษา 12 สถาบันเคลื่อนไหวยื่นข้อเรียกร้อง เริ่มด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำ-
แหงร่วมกับกลุ่มส.ประมวหา 30 กลุ่ม รวม 200 คน พากันเดินขบวนแห่ ไปส.เคอรั ซุปาย และเซตสิงโต ไปห้วมมหาวิทยาลัยเพื่อ
เรียกร้องให้มีการแก้ไขข้อบังคับสโมสรมักศึกษาปี 2521 นอกจากนั้นนักศึกษายังใคร่ร่างข้อบังคับขึ้นมาใหม่เพื่อจะ เสนอระเบียนสโมส
ในรูปแบบปกครองตนเองต่อสภามหาวิทยาลัย

พร้อมกันนั้นนักศึกษา 12 สถาบันได้มีแถลงการณ์ออกมาแจกจ่าย หลังจากมีการประชุมกันที่ตึกจักรพงษ์ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อเรียกร้องสำคัญคือ คืนสภานักศึกษาให้แก่นักศึกษา นายเกษม สุวรรณกุล ได้ให้สัมภาษณ์สื่อสาธารณะว่า ข้อเรียกร้องของนักศึกษาคณะ
กรรมการกำลังพิจารณาอยู่ ตอนนีให้ข้อของบังคับของสโมสรมไปก่อน ไม่ใช่เป็นการยื่นกระทูยข่าเคียว ส่วนการเคลื่อนไหวของ
นักศึกษานั้น ไม่ว่า แตกการมีสภานักศึกษาเป็นการไม่ดีเพราะอะอะอะไรก็เฮโลกันเียว ๆ อย่างเกาฮูก ทางมหาวิทยาลัยได้ขอ
คลายใจมากแล้ว สโมสรมักศึกษารวมอยู่แล้ว ก็เป็นประชาธิปไตยแล้ว ไม่นามาเรียกร้องอะไรกันมากกว่านี้

คณะกรรมการพิจารณาปัญหาการตั้งสภานักศึกษาประกอบด้วย นายไพจิตร เอื้อทวิกุล นายเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม นายสม
ศักดิ์ ชูโต และนายวิจิตร ศรีสะอาว

เกลียวส์ 31 มค.22 สยามนิกร 20 กพ.22

มช.ชานวันนโยบายรัฐบาล "ชานวันนโยบายรัฐบาล ปีแห่งชาวนาชาไร" เป็นชื่อของนิทรรศการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัด
ขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 กพ.นี้ นอกจากมีการจัดนิทรรศการแสดงถึงปัญหาชาวนาชาไรและการดำเนินการของรัฐบาลและหน่วยงาน
เป็นจำนวนมากในการให้ความช่วยเหลือชาวนาชาไรแล้ว ยังมีการสนทนาในหลายรูปแบบด้วย มีการเชิญชาวนาชาไรมาเล่าปัญหา
และตอบคำถาม มีการอภิปรายในหัวข้อ"ความยากจนของชาวนาชาไร ปัญหา มูลเหตุและแนวทางแก้ไข" กับ"รัฐบาลและกลไกของรัฐ
แก้ปัญหาชาวนาชาไรได้จริงหรือไม่" มีการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง"นักวิชาการกับปัญหาชาวนาชาไร" นอกจากนี้ยังมีการฉาย
ภาพยนตร์ เรื่อง"หองปาน"และการฉายสไลด์เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของชาวนาชาไรไทยกับตัวอย่างหมู่บ้านเกษตรกรรมในต่างประเทศด้วย
รายการเหล่านี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยมีผู้เข้าชมนับเป็นพันๆคน

ในงานนี้ปรากฏว่ามีผู้ถูกจับกุมผู้หนึ่ง เกลียวส์ 12 กพ.22 รายงานว่า ผู้ถูกจับกุมชื่อนายชนะ แซ่ซ้อ สาเหตุที่ถูกจับเนื่องจากนาย
ชนะพักที่หน้าคานับพันในงานว่า "ทหารไทยมีทหารรักษาพระองค์ ไม่มีทหารรักษาชาติ" และกล่าวหมิ่นพระบรมเดชานุภาพพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างรุนแรง จนท.ส่ง แสงหอง เจ้าหน้าที่อ.รณ.นอกเครื่องแบบซึ่งสั่ง เตะการณอยู่ในงานทนมไม่โคกของเขา
จับกุมและมอบให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้ แต่นายชนะไม่ยอมเซ็นชื่อรับขอรหัสทั้งกล่าว

ผู้สื่อข่าวพิเศษ

ทั่วไป

รอบ 5 ปี รั้งกวาดเงินจาก "หอย" 3 พันล้าน นายเชิดชัย นวระมรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเบิกเผยว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาคือตั้งแต่ปีงบประมาณ 2517 จนถึงปี 2521 สำนักงานได้ส่งเงินเข้ารัฐรวมถึง 3,164 ล้านบาท และในปี 2522 คาดว่าจะมีรายได้ 888 ล้านบาท

สยามนิกร 23 มค.22

พบเด็กภาคเหนือ-อีสานป่วยเป็นนิวมามากที่สุด ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสาคร ชุมมิกัต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย รพ.รามาริมศักดิ์กล่าวว่า ประชชนในภาคเหนือและภาคอีสานเป็นโรคนี้วในกระเพาะปัสสาวะกันมาก แต่ไม่เคยเกิดจากการดื่มผักกระทาง หากเกิดจากการขาดความสมดุลของสารอาหาร เช่น ฟอสเฟตและซัลเฟตที่มีอยู่ในโปรตีน ใน 2 ภาคนี้พบว่ามีประชาชนเป็นโรคนี้ถึงร้อยละ 3.7 เป็นกันมากที่สุด ในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี

อาทิตย์ 23 มค.22

พระประท้วง พระภิกษุสามเณรประมาณ 60 รูปจากวัดพลับพลาไชยโดยกขชวนไปพบสมเด็จพระสังฆราชเพื่อยื่นมุกติคัดค้านการแต่งตั้งเจ้าอาวาสของพระวิสุทธาภคิ - เจ้าคณะนครหลวง วัดไตรมิตรวิทยาราม โดยกล่าวว่าไม่ใ้ไปตามมติของเสียงส่วนใหญ่ที่ไ้เสนอพระมหาธาตุทิ กนุทวณฺโฑ กลับไปตั้งพระครูใบฎีกาชาโนชั้นแทน

สยามนิกร 23 มค.22

คนไทยซีโหลทั้งประเทศ เมื่อวันที่ 2 กพ.นายแพทย์มณู โปบล แห่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโรคซึ่งค้นพบใหม่ในเมืองไทยคือ โรคทองเคินอันเกิดจากพยาธิแคปซิลลาเรีย พบโรคนีครั้งแรกเมื่อปี 2514 ในเด็กหญิงอายุ 18 เดือน ทอมาก็พบโรคนีในภาคกลางและภาคอีสาน พยาธิดังกล่าวส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในปลาน้ำจืด เช่น ปลานิล ปลากะเพียนขาว ปลาชิว ปลาทิม ปลาหัวตะกั่ว และปลากินยุง ผู้ที่รับประทานปลาที่เป็นโรคนีพยาธินี้เข้าไป พยาธิจะเข้าไปออกไข่เป็นตัวในลำไส้และจะขยายตัวไ้เป็นหมื่นตัวในช่วงเวลาเพียง 2 เดือนเท่านั้น อาการของโรคนี้นั้นแรกเกิดท้องเคินอย่างมาก บางวันอาจถึง 10 ครั้ง บางครั้งอุจจาระเป็นมูกเลือดมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย ผอมลง ซากอาหารเพราะรับประทานเข้าไปเท่าไรก็ถ่ายออกมาหมด ทอมาก็มีอาการบวมทั้งตัว คนไข้มักเสียชีวิตด้วยโรคแทรกซ้อนเป็นส่วนใหญ่ ส่วนนกที่เป็นพาหะในการนำเชื้อไปสู่นกคือนกกระยางกอก และ นกกินปลา สำหรับการรักษามียาถ่ายพยาธิที่ไ้ผลดีมาก 100% คือ เมเบลดคาโซนและโรอาเบนคาโซน ชนิดเม็ดราคาเม็ดละประมาณ 3 บาท เมื่อรับประทานยาดังกล่าวเข้าไปแล้ว พยาธิก็ไ้ตายหมด

บ้านเมือง 5 กพ.22

บอออกภัย

กองบรรณาธิการมิตรไทยขอภัยผู้อ่านในความผิดพลาดเท่าที่ค้นพบดังนี้

หน้า 7 หัวข่าว "ในวงการบริหาร" บรรทัดที่ 28 นับจากล่าง ความว่า "ไม่เชื่อในความเป็นกลาง..." แก้เป็น "ไม่เชื่อในความเป็นกลาง..."

หน้า 8 หัวข่าวเดียวกัน บรรทัดที่ 7 นับจากบน ความว่า "...ประชาชนอยู่ในหัวใจของประชาชน.." แก้เป็น "...ประชาชนไ้โดยอยู่ในหัวใจของประชาชน.."

หน้า 6 หัวข่าว "การสู้รบ" หัวเรื่อง ยุค.ปล้นรถไฟไ้เงินไป 12 ล้านบาท แก้เป็น ยุค.ปล้นรถไฟไ้เงินไป 1.2 ล้านบาท

หากท่านผู้อ่านพบคำผิด หรือ เราเรียกชื่อหมู่บ้าน อำเภอ จังหวัดผิดพลาดไป โดยเฉพาะที่ผู้เขียนข่าวแปลมา จากภาษาต่างประเทศ ทางกองบก.ขอความกรุณาช่วยแจ้งให้ทราบด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง

และขอขอบคุณท่านผู้อ่านและสมาชิกที่กรุณาตอบแบบสอบถามส่งกลับมาให้เรา ซึ่งเป็นกำลังใจและเป็นข้อคิดชมที่มีค่า สำหรับการปรับปรุงข่าว เนื้อหา เพื่อสนองความต้องการของผู้อ่านเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะท่านที่ส่งเงินมาช่วยเหลือเป็นค่าไปรษณีย์ เป็นค่าสมาชิก รวมถึงบริจาคเป็นทุนแก่มูลนิธิมิตรไทยด้วย

กองบรรณาธิการจดหมายข่าว

มิตรไทย

กาศินะมิตร

จาก ลอนดอน สู่ วนา

"ฝันร้าย"

การยึดหม้มแปลงอย่างรวดเร็วจนในวันที่ 7 มกราคม 2522 โดยกองกำลังแนวร่วมแห่งชาติเขมร และข่าวการต่อสู้ระหว่างทหาร
อดีต นายกรัฐมนตรีนายพลพลท ที่หนีไปท่ามกลางความโง่งงในชนบท กับกองกำลังแนวร่วมมาของนายเฮง สัมริน ยอมรับว่า
ความวิตกกังวลมาสู่คนไทยทั่วไปเป็นจำนวนไม่น้อย วิทยุที่สนับสนุนแต่ละฝ่ายก็กระจายเสียงโจมตีประณามซึ่งกันและกัน และ
อาจถึงเสียงสนับสนุนที่ใครรับจากประชาชนเขมร ตามหลักฐานที่ปรากฏไม่ว่าของสงสัยว่าฉนวนอยู่เบื้องหลังชัยชนะของนายเฮง
สัมริน ครั้งนี้ โดยสังหารมากกว่าสิบกองทัพ รถเกราะ เครื่องบิน สนับสนุนกองกำลังแนวร่วมมา ในการบุกยึดฝ่ายนายพลพลท
ให้สิ้นซาก ชาวและภาพจากรัฐบาลใหม่ในพนมเปญที่พยายามบอกชาวโลกคือ ความยินดีของชาวเขมรที่โค่นล้มชนจากแผ่นดิน
ทรยศภายใต้การนำของนายพลพลท ผู้ลี้ภัยเขมรคนหนึ่งกล่าวกับนักข่าวที่อ.อริญประเทศว่า พวกเขมรแดงของนายพลพลทที่ลา
ถอยมากำลังรวบรวมพรรคพวก ทะเลาะกันคนทั้งหญิงชายที่มีอายุมากกว่า 13 ปี มอบอาวุธให้เพื่อรักษาบ้านเมืองคืนจากฉนวน
และใครซัดซิ่นก็จะถูกยิงทิ้ง อย่างไรก็ตามนักสังเกตุการณ์เห็นว่า ฉนวนเองในระยะยาวจะอยู่ในที่นั่นลำบาก เนื่องจาก
เศรษฐกิจภายในบ้านของตนเอง ที่เสียหายจากปัญหาน้ำท่วมขณะนี้และต้องแบกรับภาระช่วยเหลือเขมรที่ตนสนับสนุน เหตุการณ์
ตามชายแดนกับจีนก็มีแต่จะทวีงเครียดยิ่งขึ้นทุกวัน การขยายกำลังทหารของจีนตามชายแดน อาจทำให้ฉนวนต้องถอนกำลัง
มหาศาลของตนในเขมรออกมาเผชิญกับจีน อีกประการหนึ่งหากฉนวนไม่ถอนกำลังทหารออกจากเขมร ชาวเขมรเองโดยนิตย
ไม่ชอบคนฉนวนอยู่แล้ว ก็จะพลอยหันหลังไปสนับสนุนนายพลพลท ขับไล่วรัฐบาลนายเฮง สัมริน เพราะเจ้าสิทธิเองซึ่งประณาม
นายพลพลทก็มีสิทธิมนุษยชนก็ยิ่งเห็นว่า นายพลพลทเป็นนักรบที่กล้าหาญในการต่อสู้ขับไล่ศัตรูทางชาติ เจ้าสิทธิยังมีส่วนสำคัญ
ทางจิตใจอย่างแน่นแฟ้นกับชาวเขมรทั่วไป นุโยบายอันสวดยหรือนายเฮง สัมริน ที่ประกาศไว้ ย่อมไม่สามารถถึงคปประชา
ชนโค ทรบโคที่ทหารฉนวนยังเดินเพนพานอยู่ในเมือง หรือการที่กองทัพสถานอยเหมือนเป็นเมืองขึ้น ในขณะที่เกี่ยวกับหาก
ฉนวนถอนกำลังกลับ แนนอนนายพลพลทและสหายเชื้อ สัมพันธมิตร ญมานประสพการณ์ในการต่อสู้แบบทอโจรมาอย่างโชกโชน
ยอมจะเห็นชัยชนะในการกลับคืนสู่พนมเปญเร็ววันขึ้น ทั้งนี้หากพิจารณาจากการที่จีนประกาศอย่างเข้มแข็งว่าจะช่วยเหลือ
เขมรในการต่อสู้กับฉนวนจนให้โคชัยชนะในที่สุด จีนเองคงไม่สังหารเขามาในเขมร ความช่วยเหลือคงเป็นไปในรูปให้อาวุธ
ยุทโธปกรณ์และเครื่องใช้ที่จำเป็น ทั้งนี้คงอาศัยความร่วมมือแบบเอาหน้าเอาตาไปโรของผู้นำไทยควย สิ่งที่ทำให้เขียน
เศร้าสลดใจ คือชะตากรรมของประชาชนเขมรทั่วไปที่ไม่มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น เลือกลงทางของตนเอง หรือแม้

กระทั่งมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างไร สงครามอินโดจีนอันยาวนานและเข้มข้นสิ้นสุดลง คนหลายคนคิดว่า หมกแควกรรมสำหรับประชา
ชนอินโดจีนเสียที่ แควแล้วอำนาจของอินทปราชัยประเทศ ทำให้เกิดการแข็งขันแก่งแย่งชิงความเป็นเอกในภูมิภาคต่าง ๆ การบุก
ของญวนคงมีไว้เพื่อช่วยเหลือชาวเขมรให้คืนสู่"ภาวะปกติ" ตามที่วิทยุประกาศ หรือคงมีใจสงครามทางอุดมการณ์ของคอมมิวนิสต์
แคอย่างใด

จนถึงบัดนี้วิทยุสพ. ก็ยังไม่ได้เปิดเผยท่าทีของพท. ต่อสถานการณ์ในเขมรออกมา จึงก่อให้เกิดความคาคคะเนและข้อข้องใจ
แก่คนที่สนใจทั่วไป เพราะไม่ว่าสพ. จะวิจารณ์การบุกของญวนไปในแง่ใด ย่อมมีนัยสำคัญและความหมายนัยาคติในการ
วิเคราะห์จุดยืนในแนวความสัมพันธ์กับพรรคคอมมิวนิสต์ทางประเทศของพท.

ผู้เขียนเคารพเจตนารมณ์ที่ดีของสมาชิกพท. พท. ตลอดจนผู้สนับสนุน เห็นด้วยกับการต่อสู้กับความอยุติธรรมในสังคม ในท
ทางที่พวกเขาเชื่อและยึดมั่น บางครั้งเราอาจจะเคยคิดว่า เมืองไทยนี้แปลกลึกลับ ความดีที่เรารู้จัก ที่เมืองไทยเขาเรียกว่า
ความเลว แต่ความเลวเขากล้วยยกย่องกันว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะคนคิดคนแล้วคนเล่า ที่หวังดีต่อชาติของตายไป หรือหนีตาย หรือ
พ่ายแพ้ต่ออำนาจเบ็ดเสร็จในเมือง เขาไปต่อสู้ร่วมกันในป่าอย่างเสียสละและอดทนยิ่ง ในขณะที่คนโกงบ้านโกงเมืองมีชีวิต
อยู่อย่างสุขสบายในเมืองหลวง อยากรู้ก็ตาม หากมองให้ลึกซึ้งแล้ว ความสุขสบายของคนเหล่านี้เป็นความสุขชั่วขณะที่ไม่
ยั่งยืน มีรากฐานเป็นความทุกข์อันมหันต์ สัจธรรมความจริงย่อมปรากฏในที่สุก

บทความนี้เขียนขึ้นด้วยความค้อยู่ทางความรู้เกี่ยวกับพท. ประกอบการวิเคราะห์เหตุการณ์จากความคิดเห็นที่อาจจะมองค่อนข้าง
ข้างแคบของผู้เขียนเอง อาจก่อให้เกิดความสงสัยหลายประการเกี่ยวกับพท. ซึ่งเกี่ยวข้องไปถึงอนาคตของบ้านเมืองเรา
และชะตากรรมของประชาชนทั่วไป

นาย Patrice de Beer นักข่าวหนังสือพิมพ์ Le Monde ผู้เขียนบทความเกี่ยวกับความเป็นมาและแนวนโยบายของพท.
(ดู Thailand: Roots of Conflict, Spokceman หน้า 143) ยอมรับว่า การเขียนเกี่ยวกับพท. เป็นเรื่องยาก
ลำบากในเรื่องข้อมูล ทั้งยังแสดงความเห็นว่า นอกจากสพ. แล้ว พท. เมื่อเทียบกับพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศอื่น ๆ
ยิ่งขาดเจ้าหน้าที่ที่ตัวแทนอย่าง เป็นทางการในต่างประเทศ เพื่อให้ขอมลหรือชี้แจงแก่ผู้สงสัยทั่วไป และพท. เองยิ่งขาดผู้นำ
ที่มีความสามารถเป็นพิเศษ เช่นอย่างของญวน (โฮจิมินห์) หรืออย่างจีน (เหมาเจ๋อตง) ในขบวนการกลางพรรคของพท. ปัจจุบัน
ใช้นามวามิตร สมานันท์ ซึ่งน้อยคนนักจะรู้จักประวัติความเป็นมา แต่ก็อาจมีผู้แย้งว่าประวัติผู้นำพรรคไม่สำคัญเท่าอุดมการณ์
ของพรรค ในการนำชัยชนะมาสู่ประชาชน ผู้เขียนขอขอกความบางส่วนในแถลงการณ์ของมิตร สมานันท์ เนื่องในโอกาส
ระลึกถึงวันก่อตั้งพท. ครบรอบ 35 ปี (ดูรายละเอียดใน มิตรไทย ฉบับ 6 หน้า 24)

"เราเรียกมันในหลักการของลัทธิมาร์กซ์ ลัทธิเลนิน ความคิดของเหมา เจ๋อตง ยืนหยัดร่วมกับพรรคและองค์การจัดตั้งลัทธิ
มาร์กซ์ที่แท้จริงทั่วโลก สวมค้ำกับชนชั้นกรรมาชีพสากลและประชาชนปฏิวัติที่ทั้งปวง คัดค้านจักรวรรดินิยมโดยเฉพาะ 2 อภิ
มหาอำนาจ คัดค้านลัทธิแกมเบียใหม่ ที่มีลัทธิแก๊ซเวียตเป็นแกน คัดค้านพวกปฏิวัติประเทศต่าง ๆ ที่ปลุกค้ำการปฏิวัติประ
ชาชาติ และการปฏิวัติสังคมนิยมของประชาชนทั่วโลกไปจนถึงที่สุด"

ปัญหาที่ชวนให้ข้องใจคือ แนวนโยบายในความสัมพันธ์กับต่างประเทศของพท. เป็นที่สังเกตว่า ในระยะหลังมานี้สพ.
มักประณามการขยายอิทธิพลของโซเวียตอยู่เนือง ๆ และยกย่องจีนอยู่ไม่บ่อย (ตัวอย่างหนึ่งขอให้อ่าน มิตรไทย ฉบับที่ 14
หน้า 6) พอจะลงความเห็นได้เสียใหม่ว่า พท. เป็นพันธมิตรอันแน่นแฟ้นกับพรรคคอมมิวนิสต์จีน และคัดค้านแนวนโยบาย
ของพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียต ซึ่งข้อความที่คัดมาข้างต้นของมิตร สมานันท์ ก็คงจะยืนยันเช่นนั้นด้วย (2 อภิมหาอำนาจที่มีทร
สมานันท์หมายถึงคงเป็นสหรัฐอเมริกาสหภาพโซเวียต) แต่เหตุใดสพ. จึงไม่ประกาศประณามการบุกเขมรของญวนใน
ทันที เหมือนวิทยุพรรคคอมมิวนิสต์ชาติอื่น ๆ ที่เป็นมิตรกับจีน เพราะการกระทำของญวนย่อมขัดกับแนวทางของพท. ที่มีทร
สมานันท์ประกาศไว้อย่างชัดเจน มีเหตุผลที่อาจอธิบายได้คือ พท. ยังต้องพึ่งความช่วยเหลือบางประการจากญวนและลาว
ลาวนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นมิตรที่ค้ำกับญวนและพึ่งมอสโคว์อย่างมาก หรือสมาชิกพท. เองบางส่วนยัง เลื่อมใสฝักใฝ่อยู่กับโซ
เวียตหรือญวน หากเป็นดังนี้ ย่อมทำให้คนไทยทั่วไปสงสัยว่า นโยบายที่แท้จริงของพท. คืออะไรแน่ หากพท. ได้รับชัย
ชนะแล้ว นโยบายทางประเทศไทยจะเป็นแนวใด ไทยอาจจะต้องพึ่งเงินในการสร้างประเทศ พท. ควรแสดงแนวนโยบาย
ที่เป็นขึ้น เป็นอันในการหาทางหลีกเลี่ยงการ เป็นสมรภูมิในเขมรอีก จะเป็นไปใดแค่นั้นเพียงใดว่าพท. นอกจากกองมอญ
ปัญหาการต่อสู้กับจักรวรรดิเคนหรือกองกำลังของไทยชาวเสรี ที่เสียอำนาจแล้ว อาจต้องทำศึกกับสมาชิกพท. หรือคนไทยอีก
กลุ่มหนึ่งที่มีมโซเวียตหรือญวน (หากพท. นิยมจีน) หรือสมาชิกพท. ที่นิยมจีน (หากพท. เป็นพันธมิตรกับโซเวียตและญวน)
กรณีพรรคนี้มีโอกาสเป็นไปไ้มากกว่ากรณีหลัง กลุ่มที่นิยมโซเวียต คงหันไปพึ่งความช่วยเหลือจากญวน ทาปฏิวัติประชาชน
ครั้งที่สอง โดยอาจวางยุทธศาสตร์ประชาชนจักเป็นสุข มอสโคว์หรือฮานอยคงให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เพื่อ
"ให้ประชาชนไทยกลับคืนสู่สภาพปกติ"

ในนโยบาย 10 ประการฉบับปรับปรุงใหม่ของพท. ที่ประกาศ ณ วันที่ 1 ธค. 2519 (ดู Thailand: Roots of Conflict

หน้า 150) ในข้อที่ 4 มีข้อความบางตอนว่าดังนี้ "จะสถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตรกับทุกประเทศบนรากฐานของการเท่าเทียมกัน การเคารพอธิปไตยซึ่งกันและกัน ผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งจะร่วมมือสนับสนุนและให้ความสนับสนุน และความช่วยเหลือแก่การต่อสู้ของบุคคลทุกชาติทั่วโลก"

ผมคิดว่า จูฬุทธคอมมิวนิสต์มาเลเซียหรือเขมรแดงฝ่ายหนึ่ง ขอคืนแคนไทยเป็นฐานที่มั่นและความช่วยเหลืออื่น ๆ จากไทย ในการต่อสู้กับรัฐบาลมาเลเซียหรือเขมร ที่ไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูต พทท. จะช่วยเหลือหรือไม่ หากช่วยจะขัดกับ ประโยชน์ข้างบน คือการเคารพอธิปไตยซึ่งกันและกันหรือไม่ หากจะมองนโยบายต่างประเทศของพทท. อีกความหนึ่งก็คือ ประโยชน์ข้างบนจะทำให้ไทยต้องเป็น "ควิบา" อีกประเทศหนึ่งในอาเซียนอาเซียน ในการช่วยปลดแอกไทเพื่อมัน ถึงแม้การต่อสู้ของควิบาต่อสู้เพื่อสิทธิพลจตุรวิธีนิยมอเมริกา จะเป็นเรื่องน่าสนใจ แต่การเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของประเทศอื่น เพื่อช่วย "ปลดปล่อยประชาชนใหม่ชีวิตที่ดีกว่า" คงไม่เป็นการดีนักเพราะเราจะไม่เห็นเพียงใดความประชาชน ประเทศนั้น เขาอยากให้เราทำหรือช่วย ถ้าไม่ชาติบางชาติจึงขอที่จะคัดค้านระดมอานาคให้ชนชาติอื่น คนที่ประณาม การแทรกแซงของซีไอเอ. ในการโค่นล้มรัฐบาลมาร์ซิสต์ในเคน ในซีลี หรือการแทรกแซงทางทหารของสหรัฐในเวียดนาม ก็สมควรจะประณามการกระทำของควิบาในการแทรกแซงประเทศในแอฟริกาหรือในการที่ชวนเขาแทรกแซงเขมร

ในข้อแรกขออนุญาต 10 ประการกล่าวถึง "การรวบรวมคนจากทุกฝ่าย ทุกองค์กร วัฒนธรรมปฏิบัติวิยา เมคังการ ชาย-ชาติ จักตั้งรัฐบาลที่ประกอบด้วยคนจากกองกำลังปฏิวัติทั้งหมด" และในข้อ 2 ว่าด้วย "การให้สิทธิเสรีภาพทางการเมือง เขียน พิมพ์และโฆษณา การเดินขบวน รวมกลุ่ม การหยุดงาน การเลือกนับถือศาสนา การจัดตั้งสมาคม หรือพรรคการเมือง แก่ประชาชน ทุกคนมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง และเข้าสมัครรับเลือกตั้ง โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี" ฟังคนแล้วเป็นการโฆษณาชวนเชื่อมากกว่าจะเป็นจริงที่พทท. จะทำได้ หากนายก. เป็นปฏิวัติ รักประชาธิปไตย และไม่เห็นด้วยกับเมคังการชายชาติ ของรัฐบาลปัจจุบัน แต่ก็ไม่เห็นด้วยทั้งหมดกับแนวทางสังคมนิยม ผู้เขียนสงสัยเหลือเกินว่า เขาจะได้รับเสรีภาพในการเขียน วิจัยพทท. หรือออกหนังสือพิมพ์ได้อย่างไร ขณะนี้พทท. จะสามารถทำให้คนเชื่อได้อย่างไรว่า ในอนาคตพวกเขาจะไม่ถูก พทท. หาวาเป็นพวกปฏิวัติ หรือลัทธิแกหรือซากเคนทุนนิยม เขียนโจมตีการปฏิวัติของชนชั้นกรมาชีพ ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล ของมวลชน

การให้สิทธิเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองเป็นสิ่งที่น่าสนใจไปได้อย่างไร มีประเทศคอมมิวนิสต์ใดบ้าง ที่มีพรรคการเมือง โดยมีแนวทางแตกต่างไปจากพรรคคอมมิวนิสต์ที่บริหารประเทศอยู่ ดังนั้นสิทธิในการจัดตั้งพรรคการเมืองจึงเป็นพรรคคอมมิวนิสต์พรรคเดียว พทท. ควรอธิบายหลักการบริหารประเทศ การจัดการเลือกตั้ง วิธีให้สิทธิแก่ราษฎรในการเลือก บริหารประเทศ การจัดการบริหารส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นว่าจะออกมาในรูปใด เพียงการประกาศลอย ๆ ในนโยบายสั้น ๆ คู่มือเป็นภาระโฆษณาหาแนวร่วมในมากที่สุด เพียงหวังจะต่อสู้กับปัญหาในระยะสั้น มากกว่าการแสวงหารวมระยะยาว เพราะถ้าหากสิ่งที่กองทัพหลังได้รับชัยชนะแล้ว ไม่สามารถทำให้เป็นไปตามที่ประกาศไว้ ก็ไม่เป็นการสมควรที่จะประกาศ ในตอนแรก จะมีหลักประกันอะไรบางอย่างว่า ภายหลังจากชัยชนะ อาจจะเป็นห้าปีสิบปี ไทยจะเป็นคอมมิวนิสต์ประชาธิปไตย ตัวอย่างที่ไม่มีรัฐบาลเมคังการ กัดขี่ประชาชนเหมือนรัฐบาลเมคังการในประเทศที่ไม่เป็นคอมมิวนิสต์

ปัญหาสุดท้ายที่ผู้เขียนขอชื่นชมคือ แนวนโยบายที่ตามข้างต้น ซึ่งก่อให้เกิดความไม่แน่ใจในพทท. กับหลายคน อันจะทำให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรทางสมองของชาติได้ จึงขอยกการปฏิบัติขึ้นต่อกับการรวมกำลังของชนชั้นกรมาชีพ หรือคนส่วนใหญ่เป็นพื้นฐานสำคัญ แต่คงไม่ลืมว่าความสำเร็จของการสร้างชาติตามความมุ่งหมายภายหลังได้รับชัยชนะ ย่อมเป็นไปอย่างเชื่องช้า และไร้ประสิทธิภาพ หากนักวิชาการ ผู้มีความรู้ นายแพทย์ วิศวกร ข่างเทคนิคต่าง ๆ ไม่มีความมั่นใจในนโยบายของพทท. ท่อนาคของพวกเขา ถึงแม้พวกเขาจะรักชาติ อยากจะช่วยกันสร้างประเทศเพียงใด หากความไม่มั่นใจยังมีอยู่ และพทท. ก็ไม่มีคำตอบที่น่าเชื่อถือใด หลาย ๆ คนคงต้องเดินทางไปอยู่ต่างประเทศ คนที่อยู่ต่างประเทศก็คงต้องอยู่ก่อนที่พทท. จะได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาด หลังจากนั้นแล้วถึงพทท. จะเรียกร้องให้พวกเขากลับเหมือนอย่างที่คุณหรือเขมร โค่นหัวหรือทำอยู่ก็ยังไม่ดี นอกจากจะพิสูจน์เสียตั้งแต่บัดนี้ว่า แนวนโยบายและการปฏิบัติภายหลังชัยชนะจริง ๆ จะสอดคล้องกัน และพวกเขาจะยอมรับยอมยกมือ เพื่อความผาสุกที่แท้จริงของประชาชนทั่วไป คงไม่ลืมว่าพวกเขาเหล่านี้จำนวนไม่น้อยยึดถืออิสรภาพในความหมายแบบตะวันตก มากกว่าการยกมือยอมเสียสละสิ่งเหล่านี้ เพื่อแลกกับอย่างอื่นที่พทท. คิดว่าสำคัญและควรยกย่อง

บทความนี้เป็นคำถามที่เกิดจากความไม่รู้ หรือ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ในข้อมูลหรือจุดยืนของพทท. สิ่งที่ทราบจากพทท. นอกจากวิหุสลับ. ซึ่งมีภรรยาเสียใจที่ด้วยคำซ้ำซาก บางครั้งกลายเป็นสิ่งนารวาคาญ แล้ว ก็เป็นนิยายสารจากปาหรือฐานที่มั่น ผู้เขียนยอมรับว่ามีบางข้อเขียนของพทท. ซึ่งบอกถึงความประทับใจที่ได้รับ ความกล้าหาญและเสียสละยกย่อง ยึดมั่นในอุดมการณ์ของนักรบพทท. แต่ทั้งหมดนี้ก็ยังไม่สามารถหักล้างข้อสงสัยในหลายประการข้างต้นได้ นาย Patrice de Beer กล่าวในท้ายสุดของบทความของเขาว่า "ทางที่ดีที่สุดคือปล่อยให้พทท. พุทออกมาเอง"

บันทึกจากนาถึงนาคร
ชุด การศึกษากับชีวิตปฏิบัติ
ตอนที่ 5



นักเรียนน้อยบอบประสา

ชลธิรา สัตยาวัฒนา

สภาพสงครามและสภาพเศรษฐกิจเป็นเหตุผลที่ทำให้ความเข้าใจได้ไม่ยากนักว่า ทำไมนักเรียนน้อยของประชาชนในฐานที่มั่นจึงยังไม่มีเครื่องแบบนักเรียน ใครมีอะไรก็ใส่อย่างนั้น ใครยังไม่มีทางโรงเรียนซึ่งก็หมายถึงพรรคและจัดตั้งก็จะพยายามหาให้ตามเงื่อนไข นักเรียนน้อยบางคนของเราบางคนยังไม่มีถุงเท้า บางคนก็ยังสวมรองเท้าราคาถูกๆ เลือดก็ออกจะสกปรกมอมแมมเพราะซักรังยังไม่ค่อยสะอาด อีกทั้งสบหรือรองเท้าก็ยังไม่ค่อยมีบริบูรณ์เหมือนในเมือง ที่สำคัญก็คือเสื้อผ้าและเครื่องกันหนาวยังมีไม่เพียงพอ แต่ชีวิตทางวัตถุที่ซ้ากแคลนก็เป็นลักษณะชั่วคราว มิใช่เป็นมาครวัฏฏ์พัฒนาของเด็กและประสิทธิภาพของครู ตลอดจนระบบการเรียนการสอน นักเรียนน้อยของประชาชนหลายคนใจเราเรียนต่อการศึกษา อาจจะมีโยเยโยกเยกบางตามประสาเด็ก แต่ทิศทางใหญ่แล้วเห็นได้ว่า พวกเขาวิถีชีวิตการศึกษาที่พรรคและประชาชนมอบให้ ไม่มีใครหนีเรียนทั้ง ๆ ที่มีไฟรอออกจะกว้างแสงสว่าง ไม่มีใครไม่ทำการบ้าน ถ้าครูทราวจากรูบ้านส่งคืนให้เขาจะถูกเสนอความเห็นอย่างหนักควยเข้าไป และไม่มีใครไม่ยอมเข้าร่วมหากิจกรรมฝึกและการใช้แรงงานคานทาง ๆ เพราะพวกเขาได้รับการศึกษามีจิตสำนึกการเมืองสูง รับผิดชอบต่อการทำงานของส่วนรวมอย่างเอาจริงเอาจัง

ตั้งแต่เข้ามามีนักเรียนน้อยของประชาชนที่นอนลุกขึ้นตั้งแต่ห้าครึ่งตามเสียงสัญญาณมหัศจรรย์ เมื่อมีสัญญาณรวมพลทั้งชั้น ก็จะมีวงกรูเกรียวกันไม่ออกกำลังกายควยควายปึกกายบริหารที่สง่างามและควยจิงหะที่พร้อมเพรียงกัน หลังจากครุมอบหมายการทำงาน การศึกษาประจำวันให้แล้ว ก็เลิกแถวออกไปทำธุระส่วนตัว ทำการบ้าน ทบทวนวิชาเรียน แล้วเริ่มทบทวนหนังสือหลังอาหารเช้า

ชั้นเรียนแรกที่จัดขึ้นเดินผ่านไปเป็นชั่วโมงอ่านไทย สิ่งที่น่าชื่นชมและเป็นสิ่งใหม่ในขบวนการศึกษาแผนใหม่ ก็คือแบบเรียนที่มีลักษณะปฏิบัติ ซึ่งครูจัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ให้ได้ทั้งความรู้และปลูกเร้าจิตสำนึกในการทำงานเพื่อส่วนรวม เสียงเด็ก ๆ อ่านอย่างซัดถอยซัดคำ "นมของเราทั่วๆ หนึ่งของมันเป็นสีน้ำตาลเล็ก แกมอม หอมของมันเป็นขมจนถึงพื้น แค่มือที่เอาน้ำนมมันกิน มันจะร้องเสียงดังอีก ๆ แล้วเดินสายเขามาหา เมื่อเราเอาน้ำใส่ในราง มันก็จะแยงกันกินเสียงดังพรกพรก ทุก ๆ วันเราจะจัดแบ่งกันเลี้ยงหมู ไปหาหมักหมมเช่นคนกลสวย ไข่มุกทอง เอามาต้มกับข้าวและน้ำแกงที่เหลือจากพวกเรา กิน มันชอบกินมาก เวลาเลี้ยงหมู มีสหายเราบางคนร้องเพลงและเอาไม้เคาะคอกหมูในขณะที่เลี้ยงหมู ในตอนบ่ายพวกเราอ่านน้ำนมมัน พวกเรารักมัน เราชอบเลี้ยงหมู เพื่อน ๆ เรารับผิดชอบคอกงานเลี้ยงหมูที่จริงหมูของเราอ่านขึ้นทุกวัน เราจะมีเนื้อหมูให้ส่วนรวมได้กินตลอดปี"

ในตอนบ่ายสามโมง เราก็จะได้เห็นภาพที่น่าประทับใจ น้ำรักน้ำเอ็นดู น้ำดำภาพเก็บเอาไว้ น้ำดำภาพนท้อออกไปให้เด็กในเมืองได้ศึกษาแบบอย่าง อนุชนทั่วๆ ทั่วกำลังล้างคอกหมูอย่างเอาจริงเอาจัง ส่วนหนึ่งไปหาหมักน้ำดื่มน้ำเล็ก ๆ มาจากห้วยโดยใช้วิธีหามบนมาสองคนเอาถังน้ำไว้ตรงกลาง หามมาแล้วจะมีเพื่อนมารับชวงเอาไปรดในคอกหมู เพื่อนอีกส่วนหนึ่งกำลังซัดคอกหมู ล้างรางใส่ข้าวหมู และอีกจำนวนหนึ่งกำลังวิ่งไล่จับตัวหมูเอามาซัดสีดิวูรรวมใหญ่คอกของ ส่วนที่อยู่ยังน้อยตัวยังคงระจอยระย ห่าอะไรยังไม่ค่อยเป็น ก็เป็นป้ายอยู่ข้างคอกหมูกลางเอาไม้เคาะ ช่วยไล่คอกหมูขึ้นเป็นที่รักของพวกเขาอย่างสนุกสนาน

อีกชั้นเรียนหนึ่งกำลังเขียนไทยคำบอ ก ซึ่งครูแต่ง เป็นบทประพันธ์ร้อยกรองกล่าวถึง เพื่อนอนุชนในเมือง เพื่อให้อนุชนหมกรับรู้และไม่ลืมความทุกข์ยากของเพื่อน ๆ ในเมือง โดยยกเค้าโครงเรื่องว่า เด็กชายชงไปพบเด็กชายแดงรองให้อยู่ข้างถนน ก็ถามว่า "พี่เอ๋ยเรื่องอันใด โฉนเลยเสร้านักหนา" เด็กชายแดงสะท้อนตอบว่า "ที่พี่แดงทุกวันวิ่งขายพวงมาลัย วันนั้นแม่ทองมาตายถูกรถชน ชีวิตพี่ตั้งแต่นั้นจนเติบโตใหญ่ ไม่เคยได้รำเรียนเลยสักบท อยู่กับแม่ในสลัมเพียงสองคน แม่จากลาจะหันคนไปพึ่งใคร"

ดิฉันเดินลงเนินซึ่งลาดต่ำลงไปอีกระดับหนึ่ง อาคารเรียนอีกสองสามหลังซ่อนตัวอยู่ใต้ร่มครึ้มของต้นไม้เขียวสดใส นักเรียนชั้นหนึ่งกำลังศึกษาคณิตศาสตร์ ทุกคนกำลังก้มหน้าก้มตาทำแบบฝึกหัดอย่างตั้งใจ คำขวัญตัวบรรจงสวยงามปรากฏบนกระดานดำ "เรียนเลขเพื่อรับใช้ประชาชน ไม่ใช่เพื่อความเก่งกล้าความดีคนเดียว" ดัดลงมามีโจทย์เลขปรากฏอยู่บนกระดานดำ 5 ข้อ

1. จัดตั้งมอบปากกาเป็นรางวัลแก่นักเรียนที่เด่นประจำปี 5 คน คนละ 2 คำม จัดตั้งมอบปากกาให้ทั้งหมดก็คำม
2. เด็กชายกำนันได้รับแจกขนมจากพี่เลี้ยง 7 อัน ครูให้เพิ่มอีก 1 อัน กำนันตัดสินใจแบ่งให้เพื่อครึ่งหนึ่ง อยากทราบว่ากำนันจะเหลือขนมกี่อัน
3. สหภาพก้าวหน้ารณรงค์ปลูกผักขาวได้ 6 ร่อง สหภาพเกรียงไกรรณรงค์ปลูกผักหอมได้เป็น 2 เท่า สหภาพเกรียงไกรรณรงค์ปลูกผัก
4. ประชาชนหมู่บ้านปฏิบัติกิจใจหนุนช่วยข้าวสารให้กองร้อย 007 เป็นจำนวน 90 ถัง เดือนสิงหาคมหน่วยเยาวชนไปชนมา 42 ถัง เดือนกันยายนหน่วยสตรีไปช่วยกันลำเลียงมาได้อีก 30 ถัง ในเดือนตุลาคมนักเรียนโรงเรียนของเราจัดตั้งกันไปชนมาอีกถัง
5. เครื่องมือเครื่องใช้ของศัตรูถูกทพบ.ยิงตก 17 เครื่อง เครื่องมือเครื่องใช้ศัตรูถูกทพบ.ยิงตกมากกว่าเครื่องมือ 6 เครื่อง ในเวลาหนึ่งมีทพบ.ยิง เครื่องมือศัตรูตกก็เครื่อง

นี่คือโจทย์เลขปฏิบัติที่กำหนดขึ้นจากความเป็นจริง สะท้อนให้เห็นชีวิตการศึกษาที่ดำเนินไปตามกลางความดูแลเอาใจใส่ของพรรค ดำเนินไปตามกลางอารมณ์รักทางชนชั้น ดำเนินไปตามกลางการดิ้นรนพึ่งตนเอง ดำเนินไปตามกลางการสนับสนุนของประชาชนและดำเนินไปตามกลางสงครามประชาชน

ดิฉันเดินนำตามขบวนออกมาจากชั้นเรียนนั้น อารมณ์เสี้อใจที่เกิดขึ้นจากความประทับใจในเนื้อหา การศึกษาที่ปฏิบัติ ได้ค่อยสะสมมาทีละชั้น ๆ จนถึงจุดที่ไม่อาจเก็บกดซุกซ่อนไว้ในหัวใจ เราคงจะไม่วันใดเห็นโจทย์เช่นนี้ในเขตปกครองปฏิวัติยาที่ระบบการศึกษาดำเนินไปเพื่อชนชั้นที่ใดเปรียบในสังคม ถ้าอ่านารัฐทั่วประเทศยังไม่อยู่ในกำมือประชาชน ครูทำหน้าที่เป็นมักคุเทศก์ พาดิฉันเดินเลี้ยวลึกและไปตามทางสายแคบ ๆ คอกเลือกหมอบขาวสะพรั่งการค้ำขอยสองข้างทาง ไม่นานเหยือกก็ถึงลำห้วยสายใหญ่ น้ำใสสะอาด สงบระยิบระยับตามกลางไออุ่นของแดดใกล้เที่ยง ที่นั่นอนุชนระดับเล็กที่สุดของโรงเรียนกำลังฝึกว่ายน้ำ สงเสียงเจียวจาวกรึกกรากอย่างสนุกสนานขึ้นมิม ครุพลาณามัยวางสันติคทาทาง เป็นชาวกรุงที่ขานสรววยน้ำตื้นสมัยในเมืองมาก่อน กำลังสอนทาวาน้ำที่ถูกต้องให้หนูน้อยทั้งหลาย เสียงมักคุเทศก์ปรารภชวนว่า เด็ก ๆ ที่นี้มีลักษณะพิเศษทางจากนัก เรียนที่เคยสอนในเมือง เธอไม่เคยพบว่ามีเด็กที่เศร้าสร้อยเหงาหงอยเลย ทั้ง ๆ ที่บางคนเป็นลูกของวีรชนที่พลีชีพไปแล้ว และส่วนใหญ่ก็อยู่ทางไกลพอนม บางคนพ่อแม่อยู่ในเมืองควยซ่าไป แต่ทั้งหมดก็ล้วนร่าเริง ทั้งคือทั้งชนตามประสาเด็ก ๆ มีอารมณ์รักซึ่งกันและกัน และนั้งกินข้าวด้วยกัน ถ้าคนหนึ่งกับชาวหมก คนอื่นจะแบ่งมันให้จากส่วนของตนโดยไม่มีใครสอน

เหนือห้วยขึ้นไป ฟากตรงข้ามยังเป็นป่าไผ่ป่าเลากรเขียว พังที่ดิฉันยืนอยู่เป็นไร่มักยกรองขึ้นไว้อย่างเป็นระเบียบ เป็นไร่ชั้นบันได คະนาคนออบใบงาหนานาและใหญ่ขนาดกระจากใบยอม ๆ เรียงเป็นแนวยาวเหยียด ถัดขึ้นไปกะหล่ำปลีกำลังเข้าแถว หอคิวสวยสะพรั่ง เหมือนคอกกูกุหลาบในนิยายมหัศจรรย์ สูงขึ้นไปอีกถั่วลิสงเคาเลือกตัวเกาะเกี่ยวอยู่เต็มร่น หอคยคอกขอส้มม่วง ชมพู่ออนไสว ตกกับสีเหลือง ชมของคอกยี่หวาง งามละอออยู่เต็มโรกว้าง บริเวณนั้นอนุชนระดับสูงกำลังบุกเบิกเล็กคินยกรองปักเพิ่มขึ้น ศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ควยการ เตรียมทดลองปลูกผัก เมืองหนาว ซึ่งศูนย์กลางนี้คินคินศึกษาในสถานการณัฐรรมสงมาทพูนช่วย แว่วว่าเป็นพันมัคคุเทศก์ที่เพื่อนชาวต่างประเทศสงมาสนับสนุนการปฏิบัติ คิกถึงทานศึกษาพิเศษบางคนที่คินมัคคุเทศก์และคุณเคย อยากให้ทานพาเพื่อนร่วมงานในกระทรวงศึกษาธิการมานั่งชมธรรมชาติและความเป็นจริงที่มหัศจรรย์พันลึกที่นี้เหลือเกิน บางทีจะทำให้ทานทั้งหลายถึงจุดที่จะทำให้ทานต้องตัดสินใจทำอะไรบางอย่าง เช่นเดียวกับคิน คยควความรักและเคารพ คินจะเป็นมักคุเทศก์พาทานเที่ยวสำรวจงานคานการศึกษาในฐานะที่มั่นปฏิวัติให้สนุกที่เดียว

ออกอากาศทางสถานีวิทยุเสียงประชาชนไทย วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2522

รายชื่อกลุ่มคนไทยในต่างประเทศ ที่ท่านผู้อ่านสามารถติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยได้โดยตรง หรือหากท่านมี
 กลุ่มที่ทั้งขึ้นเพื่อบริการคนชาวสาร ข้อมูล เกี่ยวกับประเทศไทย หากประสงค์จะเผยแพร่ในหน้า **ผูกมิตร** กรุณาส่ง
 มาได้ ย้ายที่อยู่ก็กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย

BRITAIN	AUSTRALIA	ชาวไทย
Ad Hoc Group For Democracy in Thailand 6 Endsleigh Street LONDON WC1H ODX	Thai Information Centre (Pacific Basin Bureau) BOX A39 Sydney South Sydney 2000	Information Service of Thailand 28 Princes Gate LONDON SW7 1QF ENGLAND
DENMARK	Friends of the Thai People in Australia 23 Smith Street Fitzroy, Victoria 3056	ไทยสามัคคี P.O.BOX 6914 Jersey City NJ 07306 USA
Thai Committee in Denmark c/o Mellefolkeligt Samvirke Hejrevej 38 DK-2400 COPENHAGEN NV.	CANADA	Thai Information Bulletin c/o Luc Thibeaut 9 rue Dauphine 93600 Aulnay-sous-bois FRANCE
HOLLAND	Committee for Human Rights in Thailand P.O.BOX 7264 Ottawa Ontario K1L 8E3	
Thai October People's News Agency c/o Piet Van Dogen Prins Hendrikstr.55 Eindhoven	U.S.A	สันติภาพ P.O.BOX 2173 Los Angeles CALIFORNIA 90051 USA
SWEDEN	Thai Information Centre (North America Bureau) P.O.BOX 17808 Los Angeles CALIFORNIA 90017	เสรีชน 927 S.Fedora Street Los Angeles CALIFORNIA 90006 USA
Thai Information Centre (European Bureau) BOX 4001 s-203 11 Malmö	Union of Democratic Thais P.O.BOX 6914 Jersey City, NJ 07306	พิราบขาว Thailandska Anti-Diktatoriska Fronted Sverige BOX 3069 122 03 Enskede 3 SWEDEN
Union of Democratic Thai BOX 4001 s-203 11 Malmo	Thai Project (American Friends Service Committee SW Region) 980 N.Fair Oaks Avenue Pasadena, CALIFORNIA 91103	
Thai Association in Scandinavia BOX 19-111 10432 STOCKHOLM 19 Thailandska Anti-Diktatoriska Fronten 1 Sverige c/o Hagstrom Lars Frilufsvagen 29, 12 TR 172-40 Sundbyberg	JAPAN	Thai Campaign Bulletin 6 Endsleigh Street LONDON WC1H ODX ENGLAND
FRANCE	Thai Information Centre (Asian Bureau) Tokyo Central P.O.BOX 1964 Tokyo	
Comité de Solidarité avec le Peuple Thai c/o Luc Thibeaut 9 rue du Dauphine 93600 Aulnay-sous-bois	Ad Hoc Committee for the Thai Solidarity Campaign c/o Baptist Hall 3f 2-360 Nishiokubo, Shinjuku-ku, TOKYO	
WEST GERMANY	สิ่งตีพิมพ์ที่มีเผยแพร่ในต่างประเทศ	
Thailand Information und Solidaritäts Komitee c/o Gerd Simon Ansbacherstr.5 D-8000 München 40	สำนักข่าวประชาชน ตุลาคม สปก. TOPNA c/o Piet Van Dongen Prins Hendrikstr. 55 Eindhoven	
HONGKONG		
Asian Students' Association c/o 511 Nathan Road, 1/f Kowloon		

หากท่านสนใจ

- ร่วมกับเพื่อนคนไทยเพื่อตั้งกลุ่มศึกษา สภากงสัมพันธ์ไทยในแ่งมมต่าง ๆ
- ท้าวจัยเกี่ยวกับสังคมไทย
- จักสัมพันธ์เกี่ยวกับสภาพหรือปัญหาของสังคมไทย

โครงการศึกษาของมูลนิธิมิตรไทยยินดีให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในต่างต่าง ๆ เช่น ค้านเอกสาร ข้อมูลและอุปกรณ์ในการศึกษา ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าหนังสือ ค่าเดินทาง ค่าเช่า สถานที่ ฯลฯ

หากท่านสนใจที่จะให้ทางโครงการศึกษาช่วยเหลือ กรุณาติดต่อ Seminar Programme
MITR THAI TRUST
C/O Chapter House
Gorefield Road
Leverington, Wisbech
CAMBRIDGE PE3 5AS ENGLAND

โครงการศึกษาของมูลนิธิมิตรไทย สามารถช่วยเหลือกลุ่มคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศได้ทุกประเทศ

จดหมายข่าวมิตรไทย เป็นของศูนย์เอกสารมูลนิธิมิตรไทย ความคิดเห็นใจ ๆ ที่ตีพิมพ์ในจดหมายข่าว ไม่ใช่ความคิดเห็นของมูลนิธิมิตรไทย หากท่านประสงค์จะตีพิมพ์ข่าวกรุณาแจ้งให้ทางกองบรรณาธิการทราบด้วย

กองบรรณาธิการจดหมายข่าวมิตรไทย ต้องการ ข่าวสาร-บทความ ทศนะ และจดหมายที่ชมจากท่านผู้อ่านเสมอ ในการเขียนบทความหรือทศนะต่าง ๆ ท่านไม่จำเป็นต้องใส่ชื่อจริง หากเป็นจดหมายขอความกรุณาแจ้งชื่อจริงและที่อยู่มาด้วยเพื่อความสะดวกในการติดต่อ หากท่านไม่ประสงค์จะให้เราตีพิมพ์จดหมาย ก็ขอให้แจ้งมาด้วย

อัตราค่าสมาชิกจดหมายข่าว

มิตรไทย

ราคาฉบับละ 30 เพนซ์ บวกค่าไปรษณียากรตามราคาที่เราส่งมายังท่าน

CHEQUE หรือ POSTAL ORDER กรุณาสั่งจ่ายในนาม MITR THAI TRUST

IN CASE OF NON-DELIVERY PLEASE RETURN TO

MITR THAI TRUST

C/O CHAPTER HOUSE
GOREFIELD ROAD
LEVERINGTON
WISBECH
CAMBRIDGE PE3 5AS
ENGLAND



06 MAR 1979